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ระบบ SCR คือระบบที่ได้รับการใช้งานเป็นหลักในอุตสาหกรรมรถ
เพื่อการพาณิชย์ของโลก เป็นรูปแบบการทำางานที่ไม่ซับซ้อน 
ได้ประสิทธิภาพสูง ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางานของเครื่องยนต์ 
มีวิธีการทำางานคือ

1 ระบบของรถจะฉีดน�ำายา AdBlue ผสมกับไอเสีย 
ที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ ผ่านทางท่อระบายไอเสีย

2 เมื่อไอเสียที่ออกมาเจอกับ น�ำายา AdBlue ที่ฉีดผสมเข้าไป 
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) 
ซึ่งช่วยเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
ให้เป็นไนโตรเจนและไอน�ำา 

3 จากนั�นจึงปล่อยไอเสียที่สะอาดกว่าออกสู่บรรยากาศ
ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AdBlue
การกำาจัดไอเสีย ในมาตรฐานยูโร 5 มีสองระบบ คือ
1.SCR
ใช้น�ำายา AdBlue มาช่วยลดก๊าซโนโตรเจนออกไซด์ 
(NOx) โดยตรง แต่ไม่ลดประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์

2.EGR / (Exhaust Gas Recirculation)
ระบบหมุนเวียนไอเสียกลับเพื่อเผาไหม้ใหม่ EGR
(Exhaust Gas Recirculation : EGR
เป็นเทคโนโลยีลดสารมลพิษโนโตรเจนออกไซด์  
(Nox) โดยน�ำาไอเสียไปลดอุณหภูมิแล้วกลับเข้าห้อง 
เผาไหม้ซ�ำาโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ 
ไอเสีย ส่งไปกล่องควบคุม เพื่อสั่งวาวล์ EGR 
เปิดรับไอเสียบางส่วน กลับเข้าห้องเผาไหม้ใหม่อีก
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ติดตาม Asian Trucker (Thailand) เพิ่มเติมได้ที่

FB : Asian Trucker-Thailand

www.asiantrucker.com

Editor’s Note

ทรงยศ กมลทวิกุล
บรรณาธิการ

เพียงแค่ผ่านไตรมาสแรกของปี ดูเหมือนว่ามีเรื่อง 
ทีไ่มค่าดคดิ เกิดขึน้มากมาย ทีส่ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยอย่างมาก เริม่จากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว ตามมา 
ดว้ยเรือ่งของการถูกขึน้ภาษจีากสหรฐัอเมรกิาท่ีสงูถึงสามสบิ 
กว่าเปอร์เซ็นต์ แน่นอนว่าผู้ประกอบการส่งออกได้รับผล 
กระทบอย่างยากจะหลีกเลี่ยง ซึ่งจะกระทบต่อกันไป

ภาคขนส่งซึ่งเก่ียวข้องกับธุรกิจหลากหลายย่อมต้อง 
ได้รับผลกระทบตามมา แต่จะเป็นในรูปแบบไหน มากน้อย 
อย่างไร และหมวดขนส่งไหนจะโดนบ้าง ก็คงต้องตามดู 
กันต่อไป นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์บอกว่านับจากน้ี
ไปโลกธุรกิจจะไม่เหมือนเดิม และจะไม่ย้อนกลับไปเป็น 
เหมือนเดิมอีกต่อไป

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผู้ประกอบการภาคขนส่งก็ยัง
คงต้องดำาเนินการกิจการของตัวเองต่อไป ตั้งรับ ปรับตัว 
ดำาเนินธุรกกิจอย่างมีสติ รอบครอบ

เริ่มต้นปี  2025 มา หลายบริษัทได้ เริ่มปรับตัว 
นำารถยูโร 5 ใช้งานในฟลีทรถของตัวเองกันบ้างแล้ว รวมทั้ง 
บางส่วนที่ได้เติมรถที่ใช้พลังงานทางเลือกอย่างไฟฟ้า 
เข้าสู่ฟลีท ซึ่งแน่นอนว่าในระยะแรกนี้นอกจากการใช้งาน 
ตามปกติแล้ว ย่อมต้องเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐาน 
ใหม่ในการทำางาน แน่นอนว่าแต่ละบริษัทย่อมมีคู่มือการ 
บรหิารงานท่ีแตกตา่งกันไป แต่เปา้หมายนัน้ย่อมไมแ่ตกตา่ง
กันนั่นคือเรื่องของผลกำาไร และการเติบโตอย่างยั่งยืน

สงครามการคา้
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หน่วยคัดกรองมะเรง็เต้านมเคลื่อนที่ 

มลูนธิกิาญจนบารมี

รถเอกซเรย์เต้านมสามมิติ 
3D Mobile Mammography and Breast Ultrasound
เปน็โชคดขีอง Asian Trucker ทีไ่ดม้โีอกาสนำาเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัหนว่ยคดักรองมะเรง็เตา้นม 
เคลื่อนที่ ของมูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งเป็นหน่วยคัดกรองฯ ที่ตระเวณเดินทางตรวจคัดกรอง 
โรคมะเรง็เตา้นมใหก้บัประชาชนตามพื�นท่ีตา่งๆ ทัว่ประเทศไทย ดว้ยรถบสัโมบายเคลือ่นที ่ซึง่ใชแ้ชสซย์ี 
รถบสั ตอ่ตัวถงัอย่างดีเปน็ห้องตรวจ, รถหอ้งเอกซเรย,์ รถหอ้งนทิรรศการ, เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 
เรื่องมะเร็งเต้านมให้กับประชาชนท่ีเป็นผู้หญิง นอกกจากได้สัมผัสกับรถ การทำางานของ 
หน่วยคัดกรอง ยังมีโอกาสได้นั่งสนทนากับ ดร. นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิ ซึ่ง 
ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั�งหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่นี�ขึ�นมา

Kanchanabaramee Foundation
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“เราสรา้งรถ สรา้งทมีงาน ค่อยๆ 
สร้าง หาเงินทุนมาจ้างหมอ 
(ทีจ่ะใชเ้ครือ่งมือ ตรวจ Mammo-
gram ซึง่หายาก) เจา้หนา้ทีเ่ทคนิค 
เจ้าหน้าท่ีทั่วไป ค่าใช้จ่ายรวม
ต่อเดือนประมาณสิบล้านบาท 
ต่อสี่หน่วย ปีละร้อยย่ีสิบล้าน 
แต่ว่าเราตรวจเจอคนไข้ปีหน่ึง
ประมาณแปดร้อยถึงหน่ึงพัน
คน คุ้มค่าไหมละ ช่วยชีวิตเขาได้ 
คุม้คา่มาก สามารถลดภาระภาค
รฐัไดป้ระมาณพันลา้นบาทตอ่ป”ี

ขอขอบคุณ
มูลนิธิกาญจนบารมี

ดร. นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธ กาญจนบารมีิ



Asian Trucker 10

ดร. นพ.สมยศถามวา่รูห้รอืเปลา่ว่าผูห้ญิง “มะเรง็เต้านม” เปน็กันมากทีส่ดุ 
ในบรรดามะเรง็ทีม่อียู่ ปหีนึง่ผูห้ญิงท่ีเปน็ผูป้ว่ยมะเรง็เตา้นมรายใหมท่ั่วโลก
ประมาณ 2.3 ลา้นคน เสยีชวิีตราว 685,000 คนตอ่ป ีในประเทศไทยปจัจบุนั 
มผีูเ้ปน็มะเรง็เตา้นมอยู่ประมาณปลีะรว่มสองหมืน่คน ตลอดระยะเวลาสบิป ี
ที่ผ่านมาอัตราเพ่ิมข้ึนตลอด เสียชีวิตแปดพันกว่าคนต่อปี หรือพูดง่ายๆ 
ว่าเป็นร้อยคนเสียชีวิตประมาณ 35 คน หลักการคือ สำาหรับมะเร็งเต้านม 
ถ้าเปน็แลว้ตรวจพบเรว็สามารถรกัษาหายได ้รกัษาไดเ้รว็ แตถ้่าเปน็แลว้ไมไ่ด ้
รับการรักษามะเร็งจะกระจายไปที่อื่นรักษายากขึ้น โอกาสเสียชีวิตจะมีสูง 
อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เสี่ยง โอกาสที่จะเสียชีวิตจากการักษาสูง

ย้อนกลบัไปเมือ่ปพุีทธศกัราช 2535 พระบาทสมเด็จพระวชริเกลา้เจา้-
อยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสา 
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมผู้ป่วยที่สถานพักฟื้น 
ผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระองค์ทรงทราบถึงปัญหา ความ 
เดอืดรอ้นของราษฎรและผูป้ว่ยมะเรง็ท่ีตอ้งรอรบัการรกัษา จงึทรงพระราช- 
ดำาริให้จัดสร้างศูนย์บำาบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพ่ือรองรับการรักษาผู้ป่วย 
ในจงัหวัดปทมุธานี และจงัหวัดใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ สระบรุ ีนครนายก ปราจนีบรุ ี
และสระแก้ว เป็นต้น แต่เดิมนั้นคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องเดินทางไป 
ฉายแสงท่ีกรุงเทพฯ และกลับมาพักฟ้ืนท่ีปทุมธานี มีความยากลำาบาก 
เป็นอย่างย่ิง เมื่อเกิดศูนย์ฯ ขึ้นทำาให้ประชานในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ต้อง 
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ 

ดร. นพ.สมยศ เลา่ใหฟั้งว่าแตก่ารจะสรา้งศนูย์บำาบดัน้ัน ภาครฐัไมม่ทีนุ  
ในหลวงบอกเชน่น้ันจะเปน็ประธานใหใ้นการหาทนุ พระบาทสมเดจ็พระวชริ- 
เกลา้เจา้อยู่หัว ทรงรบัเปน็องค์ประธานในการระดมทุนเพ่ือจัดสรา้งศนูยบ์ำาบดั 
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รักษาโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อ “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธี 
กาญจนาภิเษก ปพุีทธศกัราช ๒๕๓๙” โดยมสีว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ ข้าราชการ 
พ่อคา้ ประชาชน รว่มทูลเกลา้ถวายเงนิในการสรา้งศนูย์ดงักลา่ว เพ่ือถวายเปน็ 
พระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวโรกาสมหามงคล
เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีท่ี ๕๐ ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง 
หาท่ีสุดมิได้ จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามของพระองค์ 
เป็นชื่อศูนย์บำาบัดรักษาโรคมะเร็งว่า “ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี” 
ภายหลัง จึงเปล่ียนชื่อเป็น “โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี” เพ่ือให้ 
โรงพยาบาลมหาวชริาลงกรณธัญบรุ ีดำาเนนิไปไดอ้ย่างตอ่เน่ือง มปีระสทิธิภาพ 
และบรรลวัุตถุประสงค์ ตามเปา้หมายทุกประการ พระบาทสมเดจ็พระวชริ- 
เกลา้เจา้อยู่หัว จงึทรงพระกรณุา โปรดเกลา้ฯ ให้คณะกรรมการของโครงการ 
กาญจนบารมี ดำาเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิกาญจนบารมี” ขึ้นโดยได้รับการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

ดร.นพ.สมยศเล่าว่า ภาครัฐ ประชาชน ร่วมมือกันเต็มที่ได้เงินมา 
ห้าร้อยกว่าล้านบาท สร้างศูนย์บำาบัดรักษาโรคมะเร็งข้ึนที่ปทุมธานี 
แรกเริม่เมือ่ศนูย์เสรจ็ทนัสมยั แตข่าดแคลนหมอ พยาบาล บคุคลากร เพราะ 
อยู่ไกลไม่มีคนไปอยู่พระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้ง 
มูลนิธิขึ้นเพ่ือใช้เป็นหน่วยงานในการหาทุนจ้างหมอพยาบาลมาประจำาให้
การรักษาดูแลประชาชน

“หลังจากนั้นในหลวงเสด็จไปศูนย์มะเร็งชลบุรี พบว่ามีหมอสองคน 
คนไข้เป็นร้อย ท่านสอบถามว่าโรคมะเร็งน่ีจริงๆ แล้วจะป้องกันได้อย่างไร 
ผมกราบทูลว่าป้องกันได้ ถ้าป้องกันได้จะลดผู้ป่วย การป้องกันนั้น ต้องให้ 
ความรู้ ตรวจหา คัดกรอง รักษาแต่เนิ่น สิ่งเหล่าน้ีถ้าทำา จะลดลงจำานวน 
ผูป้ว่ยลงไดถึ้ง 40 % แตภ่าครฐัมงีบจำากัด ใหง้บระทรวงสาธารณสขุไดไ้มม่าก 
จงึทำาไดแ้ตเ่ฉพาะการรกัษา ดแูล ประคบัประครองเท่านัน้ ซึง่เปน็ปลายทาง 
ปลายเหตุ ที่ทำาแบบนั้นเพราะมีงบจำากัด”

“ท่านบอกว่าเราแก้ที่เหตุ ป้องกันดีกว่า ท่านเสด็จเยี่ยมศูนย์มะเร็งทั่ว
ประเทศ เปน็ความต้ังใจของทา่นเองเลย ทำาให้ตวัศูนย์ยังคงอยู่ได ้และทำาให้ 
เกิดโครงการคดักรองขึน้มาเปน็หน่วยเคลือ่นทีเ่ขา้ไปหาพ่ีน้องประชาชนถึงท่ี
ตามสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนยังขาดโอกาสอยู่” ดร.นพ.สมยศกล่าว 

ในส่วนของโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมจัดต้ังข้ึนเพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาส 
ท่ีเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ มูลนิธิกาญจนบารมีได้รับพระราชานุญาต 
จากในหลวงรัชกาลที ่ 10 ในฐานะทรงเป็นองค์ประธาน “โครงการ 
กาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกปีพุทธศักราช 2537” 

มูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุข รู ้ส ึกสำานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้จัดทำา “โครงการคัดกรองมะเร็ง
เต้านมโดยเครื ่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ ่มเสี ่ยง 
และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ”  
เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็ง 
เต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจ 
เอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
มูลนิธิฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
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เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเต้านม ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสมำ่าเสมอ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่เอกซเรย์เต้านมสำาหรับผู้หญิงที่
มีปัจจัยเสี่ยง หากพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมจะได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาตาม 
ระบบหลักประกันสุขภาพ

ดร. นพ.สมยศ กล่าวว่า ปกติแล้วในโรงพยาบาลสำาหรับเครื่อง  
Mammography จะทำาให้ เฉพาะคนที่ เป็นโรคมะเร็งแล้วเท่านั้น  
วันหนึ่งทำาได้แค่ห้าราย ทรัพยากรบุุคลในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ  
เพราะในโรงพยาบาลมีงานมากมายไม่ใช่แต่เฉพาะโรคมะเร็งอย่างเดียว ที่
สำาคัญถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าทางโรงพยาบาลจะไม่ตรวจด้วยเครื่องให้ 
ถ้าจะทำาก็มีค่า่ใช้จ่ายซึ่งแพง ประชาชนทั่วไปยากที่จะเข้าถึงได้

ตอนระดมทุนเพ่ือทำาหน่วยคัดกรองหน่วยแรก เงินบริจาคมาหลาย 
ภาคส่วนโดยในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานทุนตั้งต้นให้ ดร.นพ.สมยศ 
เลา่ให้ฟังวา่ “ระดมทุนสรา้งหนว่ยเคลือ่นทีม่ะเรง็เตา้นม ขอจากทกุภาคสว่น 
จากอสม. ด้วย ท่ัวประเทศมีล้านกว่าคน ผมเคยเป็นอธิบดีกรมอนามัย 
ผมไปขอใหอ้สม.ท่ัวประเทศไปชว่ยระดมเงนิบรจิาคคนละเลก็ละนอ้ยบวกกับ 
อสม.ด้วยช่วยบรจิาคคนละย่ีสบิบาท ได้มาหกสบิลา้นบาท บวกเงินของในหลวง 
ได้ขบวนรถมาหนึ่งขบวน ออกบริการทั่วประเทศ หนึ่งปีเดินทางทั่วประเทศ  
จากน้ันเกือบห้าปีจึงเกิดหน่วยที่สองขึ้นมา พอทำาได้ดี ตรวจพบคนท่ี 
เป็นมะเร็งมาก ปีแรกวันหนึ่งเจอสองสามคน สี่คน เกิดเป็นกระแสในสังคม 

รถบัสทั�งบัสแบรนด์จากยุโรป  
ญี่ปุ่นในหน่วยเคลื่อนที่มีภาระ 
หน้าที่แตกต่างกันไปตามขีด 

ความสามารถของรถ  
เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�ร 

นำ�พ�โอก�ส คุณภ�พชีวิตที่ดี 
เข้�ไปห�ประช�ชนที่ไม่ส�ม�รถ 

เข�้ถงึบรกิ�รท�งด�้นก�รแพทยไ์ด ้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งใน 

สุภาพสตรีโดยเฉพาะ มะเร็ง 
เต้านม ซึ่งเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่ง
ในผู้หญิง ลดการสูญเสียชีวิตลง 

ได้ในแต่ละปีจำานวนมาก
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เป็นผลงาน จากน้ันเราไปขอสำานักงานสลากกินแบ่งให้ช่วย รัฐบาลช่วย 
เราหาเพิ่มด้วย จนปัจจุบันมีทั้งหมดสี่หน่วย”

ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสิ่ ง ที่หน่วยคัดกรองมะเร็ง เต้านมทำาได้  
ถือว่าสมบูรณ์แบบ เกินจากเป้าท่ีตั้งไว้มาก สี่หน่วยแยกประจำาอยู่ 
ทั้งสี่ภาคของประเทศไทยตระเวนออกตรวจทุกวัน วันหนึ่งทำาได้รวมกันถึง 
หนึ่งพันคน ตรวจ Mammography วันละสองร้อยกว่าคน ดร.นพ.สมยศ 
บอกว่าทุกหน่วยส่งรายงานประจำาวันให้ดูทุกวัน 

แต่เดิมที่ไม่มีการตรวจคัดกรอง พบผู้ท่ีป่วยเป็นมะเร็งเต้านมสูงถึง 
หลายพันกว่าคนในแต่ละเดือน (มีอาการลุกลามในระยะท่ีแตกต่างกันไป)  
ในจำานวนหลายพันกว่าคนน้ีเสียชีวิตราวสามสิบเปอร์เซ็นต์ เมื่อมีหน่วย 
คัดกรองในจำานวนที่สามารถตรวจเจอก่อนตั้งแต่แรกๆ สามารถรักษา 
หายได้ทันท่วงที เท่ากับว่าจำานวนคนท่ีหน่วยคัดกรองฯ ตรวจเจอ 
สามารถรักษาให้หาย กลับไปมีชี วิตปกติได้ ประหยัดงบประมาณ 
ภาครัฐไปได้มาก เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งเมื่อเป็นมากแล้ว 
สูงถึงคนละราวหนึ่งล้านบาท ที่สำาคัญที่สุดคือสามารถรักษาชีวิตไว้ได้

ตัวรถคันที่เป็นห้องเอกซเรย์ด้วยเครื่อง Mammography ที่มีราคา 
สูงหลายสิบล้านบาท ต้องถูกปกป้องให้สามารถเดินทางไปตามสถานท่ี 
ต่างๆ ได้ ตัวถังวางอยู่บนแชสซีส์บัสของสแกนเนีย ช่วงล่างเป็นถุงลม 
เพ่ือรองรบัอปุกรณ์ เครือ่งมอืแพทย์ไดอ้ย่างด ีภายในออกแบบใหเ้ปน็เสมอืน 
ห้องตรวจรักษาในโรงพยาบาล ในหนึ่งหน่วยจะมีรถบัสอยู่ส่ีคัน รถบรรทุก
เล็กที่ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ รถตู้สำาหรับเจ้าหน้าที่สองคัน ทั้งหมดนี้เดินทางไป
ตามชุมชนต่างๆ เพ่ือให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้ความรู้เก่ียว
กับเรื่องมะเร็งเต้านมกับประชาชนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ หยุดวันเสาร์อาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ดร.นพ.สมยศ บอกว่า “เราสร้างรถ สร้างทีมงาน ค่อยๆ สร้าง 
หาเงินทุนมาจ้างหมอ (ที่จะใช้เครื่องมือ ตรวจ Mammogram ซึ่งหายาก) 
เจา้หน้าท่ีเทคนิค เจา้หนา้ทีท่ั่วไป คา่ใชจ้า่ยรวมตอ่เดอืนประมาณสบิลา้นบาท 
ตอ่สีห่นว่ย ปลีะรอ้ยย่ีสบิลา้น แต่ว่าเราตรวจเจอคนไขป้หีน่ึงประมาณแปดรอ้ย 
ถึงหนึ่งพันคน คุ้มค่าไหมละ ช่วยชีวิตเขาได้ คุ้มค่ามาก สามารถลดภาระ 
ภาครัฐได้ประมาณพันล้านบาทต่อปี”

ปัจจุบันรถท้ังสี่หน่วยมีอยู่ย่ีสิบกว่าคัน หน่วยภาคกลางเพ่ิงเพ่ิม 
รถตรวจมะเร็งสูตินารีเวชอีกหนึ่งคัน ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีเพ่ิมขึ้นมา 
ซึ่งถือว่าสำาคัญมากด้วยเช่นกัน

ในฐานนะผูน้ำา ผูร้เิริม่ Asian Trucker ถามดร.นพ.สมยศ ประธานมลูนธิิ 
ซึ่งปัจจุบันอายุ 72 ปีว่า ยังทำางานหนักอยู่เช่นน้ีเหน่ือยไหม “เหน่ือยมาก 
แต่มีความสุข ผมในฐานะประธานมูลนิธิไม่มีเงินเดือนนะ” คุณหมอบอกว่า 
“สมยัเดก็ผมยากจน อยู่บา้นนอก เหน็คนไมม่โีอกาสจำานวนมาก เราอยากให ้
ชาวบ้านเข้าถึงการรักษา คนที่อยู่บ้านนอกตามชนบท เขาไม่มีโอกาสจะได้ 
ออกไปตรวจนะ คนที่จะได้ทำา Mammogram น่ีมีน้อยมาก เราทำาให้ 
เต็มที่แบบไม่มีหวงเลย สามารถช่วยรักษาชีวิตคนได้มากมาย”

รถบัสท้ังบัสแบรนด์ จากยุโรป ญ่ีปุ่นในหน่วยเคลื่อนที่มีภาระหน้าท่ี 
แตกต่างกันไปตามขีดความสามารถของรถ เป็นเครื่องมือสำาคัญในการนำา
พาโอกาส คุณภาพชีวิตที่ดี เข้าไปหาประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ 
ทางดา้นการแพทย์ได ้ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับโรคมะเรง็ในสภุาพสตรโีดยเฉพาะ 
กับมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในผู้หญิง ลดการสูญเสียชีวิต 
ลงได้ในแต่ละปีจำานวนมาก
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Sombat
Tour

สมบัติทัวร์ 
ไม่หยุดพัฒนาทั�งงานบริการ รถ คน 
ความปลอดภััยสำาคัญท่ี่�สุดเป็นอันดับหน่�ง
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สมบัติทัวร์ เพ่ิงส่ังซื�อรถบัส 
ฟลีทใหม่ สแกนเนีย ยูโร 5 

จากทางสแกเนียจำานวน 12 คัน
ท่ีมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รทำ�ง�น

คว�มปลอดภัย 
สะดวกสบ�ยให้กับลูกค้�
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เอ่ยชื่อ “สมบัติทัวร์” แม้ว่าจะไม่ใช่นักเดินทางที่ใช้รถบัส 
ในการเดินทางเป็นประจำา ก็จะคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดี  
แต่สำาหรับนักเดินทางท่ีใช้รถบัสในการเดินทางไม่ว่าจะเพ่ือ 
กิจธุระ เดินทางท่องเที่ยว หรือกลับบ้านในโอกาสต่างๆ  
สมบัติทัวร์ เป็นหน่ึงในผู้ให้บริการรถบัสโดยสารประจำาทาง 
ที่ได้รับความเชื่อมั่น เชื ่อถือมายาวนาน ด้วยคุณภาพ 
ของตัวรถบัสที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมทั้ง 
งานบริการที่น่าประทับใจ

ในเว็บไซด์ของสมบัติทัวร์เขียนไว้ว่า “สมบัติทัวร์ 
เร่ิมให้บริการขนส่งผู้โดยสารมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2485 ในนาม 
“เต็กเชียง” จนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 จึงได้ 
ดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทในนาม “บริษัท 
เทพสมบัติ จำากัด” และเปล่ียนช่ือทางการค้าเป็น “สมบัติทัวร์” 
ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี บนเส้นทางธุรกิจให้บริการขนส่ง 
ผู้โดยสาร สมบัติทัวร์มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพงานบริการ  
และต้องการยกระดับคุณภาพธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสาร
ของเมืองไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศท่ัวโลก”  
นี่เป็นความตั้งใจที่ทีมผู้บริหารตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งจนกระทั่ง 
ปัจจุบันรุ่นที่สาม ได้ดำาเนินการรักษามาตรฐานและพัฒนา 
ตัวเองอยู่ตลอดเวลาตามที่ได้บอกกล่าวกับสาธารณะชน  
ลูกค้าผู้ไว้วางใจเลือกสมบัติทัวร์ในการเดินทาง

ไม่ว่าผู้โดยสารต้องการเดินทางไปภูมิภาคไหนใน 
ประเทศไทย ทั ้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ สมบัติทัวร์เปิดให้บริการสามสิบ 
กว่าเส้นทางครบทุกภาค สโลแกนของสมบัติทัวร์คือ 
“สมบัติทัวร์ มิตรแท้เพื่อนเดินทาง”

Asian Trucker มีโอกาสได้ร่วมสนทนาแบบสบายๆ 
กับคุณศิวัช วงศ์บพิธ ผู้บริหารของสมบัติทัวร์ ที่สำานักงาน- 
ใหญ่ของสมบัติทัวร์ ในช่วงกลางวันมองเห็นรถบัสแบรนด ์
สแกนเนียของสมบัติทัวร์จอดอยู่เต็มลานจอด กำาลังเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือจะออกให้บริการผู้โดยสารในแต่ละเส้นทาง  
โดยล้อจะเร่ิมหมุนต้ังแต่ช่วงเย็นยาวไปจนถึงคำา่ จากต้นทาง 
กรุงเทพฯ ไปสู่ปลายทางในภาคต่างๆ ยังไม่นับรถที่ประจำา 
การอยู่ตามเมืองต่างๆ ที่นำาผู้โดยสารเข้ามากรุงเทพฯ หรือ 
เชื่อมระหว่างเมืองใหญ่โดยไม่ได้ผ่านกรุงเทพฯ แรกเริ่ม 
ต้ังใจพูดคุยเก่ียวกับการลงทุนใหม่คร้ังใหญ่ เติมรถบัสใหม่ 
สแกนเนีย ยูโร 5 เข้าสู่ฟลีท เพื่อให้บริการกับลูกค้า แต่ใน 
ท้ายที่สุดคุยกันหลากหลายเรื่อง 

คุณศิวัช บอกว่าภาพรวมธุรกิจรถบัสประจำาทาง 
(หรือรถสาย) ปีที ่ผ่านมา (2567) ถือว่าอยู ่ในสภาพ 
ทรงๆ ช่วงที ่พูดคุยใกล้จะเข้าสู ่ช่วงพีคของแวดวงการ 
เดินทางด้วยรถบัส เพราะเทศกาลหยุดยาวอย่างสงกรานต์ 
จะเป็นช่วงเวลาท่ีผู้คนใช้รถโดยสารกันจำานวนมาก เป็นช่วง
ทำางานหนักของผู้คนในธุรกิจรถสาย เม่ือพ้นจากช่วงฤดูร้อน 
เข้าสู่ฤดูฝน ถือเป็นโลซีซ่ันของรถบัสประจำาทางหรือรถสาย  
คุณศิวัชกล่าวว่าช่วงน้ันจะเป็นช่วงดูแลเร่ืองรถ บำารุงรักษา 
ทีมงานบางส่วนจะได้พักใช้วันลา สำาหรับตัวรถงานบำารุง 

Scania 
New Bus
Generation 
Euro 5
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New Bus
Generation 
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รักษาใหญ่ส่วนตัวถัง งานภายใน งานซ่อมใหญ่ที่จอดนาน 
จะดำาเนินการในช่วงฤดูฝน ในส่วนของงานเครื่องยนต์นั้น 
มีรอบบำารุงรักษาที่ชัดเจนอยู่แล้วตามระยะ ซึ่งทำาตาม 
กำาหนดสมำ่าเสมอ

สิ่งที่สมบัติทัวร์ให้ความสำาคัญคือเรื่องความปลอด- 
ภัยของผู้โดยสาร อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ เป็นสิ่งสำาคัญ 
อันดับต้นๆ ที่ทีมงานทุกคนต้องร่วมกันทำาหน้าที่ของตน 
เองให้ดีที่สุด ในส่วนของรถนั้นต้องเตรียมการในเรื่องของ 
รถทดแทนให้พร้อมในกรณีท่ีเกิดรถเสียข้ึนระหว่างทางจาก 
เหตุสุดวิสัย คุณศิวัชบอกว่า ในเรื ่องของรถเสียจะเกิด 
ขึ้นบ้างนานๆ ครั้ง ซึ ่งนอกจากมีรถสำารองพร้อมรับมือ 
กับสถานการณ์ ยังมีทีมช่างที ่ประจำาอยู ่บนเส้นทางที่
พร้อมจะวิ ่งไปยังจุดที ่รถต้องหยุดนิ ่งเพื ่อแก้ไขปัญหา 
รถทั้งหมดในฟลีทของสมบัติทัวร์ เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต ์
เป็นรถสแกนเนีย “ไม่ใช่เราไม่ใช้แบรนด์อ่ืน เราเอามาทดสอบ 
ทดลองใช้หมด สแกนเนียตอบโจทย์เราที่สุด คุณภาพ 
สมรรถนะของรถ ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่เราเน้นสูงสุด 
ซึ่งสแกนเนียพิสูจน์กับเราแล้ว” คุณศิวัชกล่าว

สายท่ีว่ิงยาวท่ีสุดของสมบัติทัวร์คือ ขอนแก่น– ภูเก็ต  
เส้นทางน้ีรถบัสสแกนเนีย เคร่ืองยนต์ใหม่ยูโร 5 แชสซีย์ใหม่  
ช่วงล่างใหม่ ที่เพิ่งต่อตัวถังเสร็จจะเข้าประจำาการรับส่ง 
ผู้โดยสาร เพ่ือส่งมอบงานบริการท่ีดีเย่ียมให้กับลูกค้าในการ 
เดินทาง สมบัติทัวร์เพิ่งสั่งซื้อรถบัสฟลีทใหม่สแกนเนีย 
ยูโร 5 จากทางสแกเนียจำานวน 12 คัน ซี่งตอนนี้ทยอยต่อ 
ตัวถังเสร็จส้ินและเร่ิมเข้าประจำาการตามเส้นทางต่างๆ แล้ว

คุณศิวัชเล่าให้ฟังว่า กรุงเทพ – เชียงใหม่เป็นเส้นทาง
ท่ีทำากำาไรมากท่ีสุดของสมบัติทัวร์  เชียงใหม่นับเป็นเส้นทาง 
แรกเริ่มของสมบัติทัวร์ อยู่กับสมบัติทัวร์มายาวนานจน 
ปัจจุบัน

คุณศิวัชเป็นรุ ่นที่สามที่เข้ามารับช่วงดูแลบริหาร 
สมบัติทัวร์ ปีนี้เป็นปีที่ 13 ที่เข้ามาทำางาน มีความเปลี่ยน
แปลงมากมายตลอดช่วงที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของงานขาย 
งานด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงเยอะ วิธีการจำาหน่ายตั�ว 
การมองกลุ่มผู้โดยสารกว้างขึ้นไปจากเดิมที่อาจจะเน้น 
ผู้โดยสารชาวไทยเป็นหลัก สู่การเข้าไปจับกลุ่มนักท่องเท่ียว 
ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วย

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำางานของสม
บัติทัวร์ได้มาก สามารถลดจำานวนคนในการทำางานลง ได้ 
ความละเอียดเรื่องข้อมูลการจัดเก็บต่างๆ ความเร็วใน 
การทำางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนคุณศิวัชบอกว่าในส่วน 
การทำางานหลังบ้านก็ยังคงต้องผสมผสานระบบการ 
ทำางานแบบดั้งเดิมกับแบบใหม่ไว้ด้วย เพื่อป้องกันกรณ ี
ที่ระบบล่ม

กลุ่มผู้โดยสารรุ่นใหม่ในตลาด ปรับเปล่ียนความต้อง 
การไปตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป การซ้ือตั�ว การจองตั�วต้องมี 
ความสะดวกรวดเร็ว ปัจจุบันกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มหลักๆ 
จะมีอายุน้อยลง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่ว
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“รถไม่่ใช่ ่รถ ม่ันม่ีความ่หม่ายม่ากกว่านั �น 
ทั้ั�งแบรนด์์ ประสิิทั้ธิิภาพ งานบริการทั้ี�แบรนด์์นั�นม่ี
ให้กับเรา”

ตอนนี้สมบัติทัวร์กำาลังเริ่มต้นทยอยปรับรถในฟลีท 
ของตัวเอง นอกจากลงทุนใหม่กับสแกนเนียบัส เคร่ืองยนต์ 
ยูโร 5 แล้ว ในอนาคตจะเริ่มทยอยปรับเปลี่ยนรถสองชั้น 
ท ี ่ม ีอย ู ่ เด ิมให้กลายเป็นช ั ้นเด ียวทั ้งหมด ค ุณศิว ัช 
อธิบายให้ฟังว่าเวลาปรับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่อง
ของรถ การให้บริการ นอกจากการดูในเรื่องของต้นทุน 
ความเหมาะสมต่างๆ สมบัติทัวร์จะฟังข้อเสนอแนะเสียง 
ของลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นสำาคัญ ลูกค้าชมอะไร บ่นอะไรมา 
ก็จะปรับปรุงแก้ไขตรงจุดนั้นๆ อะไรดีอยู่แล้วก็จะเสริม 
เพิ่มให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อคุยกันเรื่องของตัวถังรถ งานออกแบบภายนอก 
ภายใน ซึ ่งที ่ผ ่านมาในมุมมองของ Asian Trucker  
สมบัติทัวร ์ทำาได้ดี หลายครั ้ง หลายเรื ่อง เป็นผู ้น ำา 
ในด้านความเปลี่ยนแปลง คุณศิวัชกล่าวว่าการออกแบบ 
แล้วแต่ยุคสมัย ปรับไปตามยุคสมัย “ผมทำางานแบบ 
ชอบลอง ลองทำาดู ถ้าไม่ ok เราก็ปรับ เราไม่ยึดติด เรามีอู่ 
ต่อตัวถังของเราเอง ทำาให้ค่อนข้างได้เปรียบเวลาจะปรับ 
เปลี่ยนอะไร” คุณศิวัชกล่าว 

สำาหรับเรื่องข้อกำาหนดของภาครัฐ คุณศิวัชกล่าวว่า 
“บางเรื่องก็อึดอัดนิดหน่อยในแง่การลงทุน แต่เราก็ต้อง 
อยู่กับมันให้ได้”

ในส่วนของการบริหารธุรกิจรถบัสสายน้ัน ความคุ้มค่า
การทำารถบัสสายยาวจะกำาไรดีกว่าสายส้ัน เพดานราคาจะ 
ตอบโจทย์กับต้นทุนมากกว่า คุณศิวัชพูดถึงสแกนเนีย บัส ยูโร 
5 รุ่นใหม่ของสแกนเนียว่า “รถใหม่อัตราส้ินเปลืองดีข้ึนมาก 
เทคโนโลยีช่วยเยอะ ท้ังเร่ืองความปลอดภัย และการประหยัด 
เชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลดีกับเรามาก รถบัสยูโร 5 คนขับเรา 
เบื้องต้นเอาไปทดสอบทำาได้ 5.2 ลิตร ซึ่งดีมาก และเชื่อว่า
ต่อไปจะมีคนขับที่ทำาได้ดีกว่านี้อีก”

ยูโร 5 12 คัน ที่เพิ่งเติมเข้าฟลีทครานี้ ใช้วิ่งเส้นทาง 
เชียงใหม่, เชียงราย, ทุ่งช้าง, และสายยาวท่ีสุดของสมบัติทัวร์ 
คือ ขอนแก่น-ภูเก็ต ซึ ่งมีทั ้งรถความยาว 13.8 เมตร 
และ 15 เมตร ในรอบนี ้ถ ือเป ็นการลงทุนใหญ่ใน
รอบหลายปี รถเป็นเครื ่องมือสำาคัญในการทำาธุรกิจ 
“ระบบความปลอดภัย ADAS ที่ติดตั้งให้มาด้วยในรถบัส 
ใหม่ของสแกนเนีย ซึ ่งมาพร้อมกับแชสซีย์เลย ดีมาก 
คุ้มค่ามาก โดยเฉพาะกับการขนส่งผู้โดยสาร ชีวิตคนสำาคัญ 
สำาหรับสมบัติทัวร์ในฐานนะผู้ให้บริการ การท่ีรถมีเทคโนโลยี 
เร่ืองความปลอดภัยสูง ทำาให้ความปลอดภัยในการเดินทาง 
ด้วยรถบัสเพิ่มขึ้น สำาคัญมาก” คุณศิวัชกล่าว

ภาพลักษณ์ของแบรนด์รถนั้นสำาคัญ รถที่สมบัติทัวร์ 
ใช้คือสแกนเนีย โดดเด่นชัดเจนสำาหรับการรับรู้ของผู้โดยสาร 
“ผู้โดยสารจำานวนไม่น้อยเขาทำาการบ้าน เขาให้ความสำาคัญ 
กับรถที่เขาเลือกใช้บริการ”

สมบัติทัวร์ บริหารจัดการเรื ่องความปลอดภัยมา 
เป็นอันดับหนึ่ง “เราสื่อสารกับทีมงานสมำ่าเสมอถึงเรื่องนี ้
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ทุกคนจะหย่อนยานไม่ได้เลย” คุณศิวัช กล่าว
“คนขับ เราต้องคอยตรวจเช็คคนขับเราอยู่สมำ่าเสมอ  

ไม่เพียงแต่เฉพาะตามกฏเกณฑ์์ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท 
ที ่มีอยู ่ เวลาเจอหน้ากันในวันทำางาน เราก็ต้องคอยดู 
สังเกตสีหน้า บุคลิกเขา บางวันเห็นสีหน้าไม่ดีต้องถามแล้ว
มีปัญหาอะไร เขาต้องไม่เอาเรื่องที่บ้าน เอาความกังวลไป 
อยู่หลังพวงมาลัยเวลาทำางาน ถ้าเห็นไม่ดีเราจะคุยเพ่ือแก้ไข 
เปลี่ยนคนทำางานในเที่ยวนั้นไปเลย”

“สำาหรับเรื่องรถบัสของเรา ปรับอยู่สมำ่าเสมอ ทั้งตาม 
ข้อกำาหนดที่ภาครัฐมีให้ และตามความคิดของเราที่มอง
แล้วทำาไปน่าจะดีกว่าเราก็ทำาทันที เช่นเรื่องประตูฉุกเฉิน
ที่เพิ่มเข้าไปมากกว่าข้อกำาหนด ในธุรกิจนี้เรามองดูผู้นำา 
เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป การใช้รถความสะดวกสบายเราดูญี่ปุ่น 
เรื่องสมรรถนะวิศวกรรมเราดูยุโรป โครงสร้างต่างๆ สิ่ง 
เหล่านี้เพื่อเอามาปรับใช้กับเรา” 

ธุรกิจแข่งกันเรื่องงานบริการ ความหลากหลายของ 
ลูกค้าที่มาใช้บริการ ทำาให้มีความต้องการที่หลากหลาย 
ตามมาด้วย สมบัติทัวร์ต้องมีความยืดหยุ่นในเร่ืองของงาน 
บริการที่มี่ให้ลูกค้า

ความเป็นพันธมิตรระหว่างสมบัติทัวร์กับสแกนเนีย  
คุณศิวัชบอกว่า สมบัติทัวร์ยากที่จะไปจากสแกนเนีย  
เพราะสแกนเนียไม่เพียงแต่ขายรถให้สมบัติทัวร์ ยังรวม 
ไปถึงเร่ืองงานบริการต่างๆ ท่ีสแกนเนียสนับสนุน ยืนเคียงข้าง 
กันมายาวนาน “ ซ้ือของบางทีเราดูเร่ืองราคาอย่างเดียวไม่ได้  
เราซื้ออีโค่ซิสเท็มจากเขาด้วย” คุณศิวัชกล่าว

สมบัติทัวร์ทำาธุรกิจมายาวนานแน่นอนว่าย่อมม ี
ข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ที่สะสมมา ซึ่งช่วยให้การทำาธุรกิจ 
สามารถวิเคราะห์ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมือ พัฒนาการทำา
ธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน  

อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องสำาคัญในงานบริการรถทัวร์  
คือ จุดพักรถระหว่างทาง อาหารที่ให้บริการกับลูกค้า 
คุณศิวัชกกล่าวว่า“เราทำาเอง เพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่” 
“ลูกค้าชาวต่างชาติชอบเมนูราดหน้า ข้าวต้มเป็นอาหาร 
ที่เหมาะดึกแล้ว กินอะไรเบาๆ ต้นทุนจุดจอดเป็นอีกเรื่อง 
ท่ีใช้เงินเยอะพอสมควร ท้ังตัวสถานท่ี บุคลากร แต่เส้นทาง 
ภาคใต้เราไม่ได้ทำาเพราะมีคนอ่ืนท่ีทำาได้ดีกว่าเรา เราจึงใช้ 
ของคนอ่ืน เขาทำาดีเราไม่ต้องทำาใช้เขาดีกว่า เป็นพาร์ทเนอร์ 
กัน ชื่อร้าน “ต้น” ที่ทับสะแก ทำาดีมาก รถทัวร์ทุกบริษัทที่ 
ลงใต้ใช้บริการที่นั่น” 

ภาคเหนือเป ็นพื ้นท ี ่หล ักในการให้บร ิการของ 
สมบัติทัวร์ รองลงมาคือภาคใต้และภาคอิสาน เรื่องราว 
ของสมบัติทัวร์มีประเด็นท่ีน่าสนใจหลากหลาย การให้บริการ 
ยาวนานมาแปดสิบปี มีเรื่องคุยมากมาย รอบนี้เรียกได้ว่า 
หนึ่งชั่วโมงเศษที่นั่งสนทนากันเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่เกี่ยว- 
ข้องกับธุรกิจรถบัสสายให้กับ Asian Trucker อย่างมาก 
วางแผนไว้ว่าจะซื้อตั�วไปลองนั่งรถบัสคันใหม่ แชสซีส์ใหม่ 
ตัวถังใหม่ ช่วงล่างใหม่ เครื่องยนยต์ใหม่ยูโร 5 สักเส้นทาง 
แล้วจะมาเล่าสู่กันฟัง 
  

ความเป็นพันธมิตรระหว่างสมบัติทัวร์กับ 
สแกนเนีย คุณศิวัชบอกว่า สมบัติทัวร์ยากท่ีจะ
ไปจากสแกนเนีย เพราะสแกนเนียไม่เพียง 
แต่ขายรถให้สมบัติทัวร์ 
ยังรวมไปถึงเร่ืองงานบริการต่างๆ 
ท่ีสแกนเนียสนับสนุน 
ยืนเคียงข้างกันมายาวนาน “ ซ้ื้�อของบัางทีั 
เร์าดููเร้์�องร์าคาอย่่างเดูีย่วไม่ไดู้ 
เร์าซ้ื้�ออีโค่ซิื้สเท็ัมจากเขาดู้วย่” คุณศิวัชกล่าว
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นกลุ่มธุรกิจของเทพสมบัติ หรือสมบัติทัวร์ 
นอกจากรถบัสประจำาทาง หรือ รถบัสสายแล้ว 
ยังมีบริการในส่วนของรถบัสให้เช่า ท่ีดำาเนินการ 
ในช่ือ อิเกิ�ล เดอะ ทัวร์ (Eagle the tour) ซ่ึง 
แน่นอนว่าเครื ่องมือสำาคัญในการให้บริการ 
คือรถบัสคุณภาพจากสแกนเนีย เช่นเดียวกับ 
สมบัติทัวร์ เพียงแต่รูปแบบของงานภายใน
จะแตกต่างออกไป ซึ่งจะมีความเป็นพรีเมี่ยม 
เพราะกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่ม มีรูปแบบความ 
ต้องการต่างกัน

ใ

เชน่เดยีวกันกับในฝัง่สมบตัทิวัร ์ตอนนี ้Eagle the tour มรีุน่ทีส่ามเขา้มา 
ช่วยดูแลขับเคลื่อนกิจการ คุณณัฎ วงศ์บพิธ ลูกชายของ คุณทวี วงศ์บพิธ 
หวัเรอืใหญ่ ทีต่อนน้ีเขา้มาดูในเรือ่งตลาดตา่งประเทศ ผา่นชอ่งทางในสว่นของ 
Online Marketing เพื่อที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเปิดตลาดของ Eagle the tour 
ออกไปอกี เพราะสำาหรบัประเทศไทยทีโ่ดดเด่นเรือ่งการท่องเทีย่ว ลกูคา้ของ 
Eagle the tour ไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทย แต่หมายถึงผู้คนจากต่างแดน 
อกีจำานวนมากท่ีตอ้งการเดนิทางเขา้มาเมอืงไทย ซึง่คณุณัฎ รบัผดิชอบหลกั
ในการดแูลชอ่งทางนีเ้พ่ือขยายตลาดของ Eagle the tour ใหก้วา้งออกไปอกี
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คุณณัฎ วงศ์บพิธ
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คณุณัฎกลา่ว่า “เราอยากจะขายตลาดเพ่ิม อยากลอง 
เปดิตลาดใหมท่ี่ไมใ่ชค่นไทย ดูวา่มชีอ่งทางไหนทีจ่ะทำาได้บ้าง 
เม่ือลงมอืทำางานก็เห็นว่าตอ้งเปน็ตา่งขาตทิีเ่ขา้มาเมอืงไทย 
เราจะดงึเขาเขา้มาหาเราได้อย่างไร จะดูแลบรกิารเขาอย่างไร 
ซึ่งตรงนี้เพ่ิงเร่ิมต้น ทำาให้อิเก้ิลเรามีตลาดในส่วนของต่าง
ชาติเพิ่มขึ้นมาจากแต่เดิมที่มีเฉพาะตลาดไทยเป็นหลัก”

ตลาดในส่วนนี้พอเริ่มต้น ทำาให้ได้เห็นว่ามีลูกค้า 
ชาวต่างชาติที่หลากหลายมากมีความต้องการใช้รถบัส 
ซึ่งติดต่อตรงมายัง Eagle the tour ที่เป็นผู้ให้บริการรถบัส
เชา่โดยตรง ไมต่อ้งผา่นคนกลาง เพราะกลุม่ลกูคา้ลกัษณะ 
นีบ้รหิารจดัการการเดนิทางดว้ยตวัเอง หาข้อมลูมาเอง การ 
ใช้รถบัสออกแบบมาให้เหมาะสมกับทริปของกลุ่มตนเอง  
เช่น เช่ารถเฉพาะให้มารับจากสนามบินไปส่งโรงแรม 
รับจากโรงแรมมาสนามบิน หรือใช้บริการขาเดียวจากโรง
แรมไปส่งยังแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

ในส่วนของรถบัสนั้น Eagle the tour มีให้บริการ 
ครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่บัสใหญ่ จนถึงมินิบัส แต่หลักๆ 
จะเป็นรถบัสใหญ่ กลุ่มลูกค้าหลักในปัจจุบันเป็นตลาด 
ภายในประเทศ คนไทยประมาณ 80% แตใ่นสว่นของตา่ง-
ชาติหลังจากที่ได้เริ่มต้นทำางานมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ 
อย่างน่าสนใจ

ความโดดเด่นของ Eagle the tour นอกจากความ 
เชี่ยวชาญในการให้บริการการเดินทางด้วยรถบัส เพราะ 
ทำาธุรกิจรถบัสเป็นธุรกิจหลัก ยังโดดเด่นด้วยการใช้รถ 
คุณภาพดีมาตรฐานสูง ยูโรเปี้ยน บัส โดยมีแบรนด์ 
สแกนเนียเป็นรถหลัก มิ นิบัสใช้ เมอร์  ซี เดส เบนซ์  
นอกจากแชสซีส์ เครื่องยนต์ การต่อตัวถังแล้ว งานตกแต่ง 
ภายในทำาอย่างด ีนอกจากเบาะนัง่ สิง่ท่ีให้ความสำาคญัคอื 
เรื่องของระบบแอร์เครื่องปรับอากาศที่จัดเต็มสู้กับสภาพ 
อากาศของประเทศไทย เพ่ือให้ผู้โดยสารเวลาแวะลงไป 
ท่องเท่ียวกลับมาขึ้นรถแล้วจะรู้สึกเย็นสบาย เรียกว่าให้
ความสำาคัญรอบด้านอย่างแท้จริง ตอนนี้รถในฟลีทของ 
Eagle the tour มีอยู่ประมาณห้าสิบคัน เพียงพอ 
ต่อการให้บริการกับลูกค้า

เมื่อเปิดตลาดต่างประเทศ เปิดช่องทางการเข้าถึง 
บริการของ Eagle the tour ผ่านทางออนไลน์ ทำาให้ 
ได้ลูกค้าที่มาจากหลายมุมของโลก คุณณัฐเล่าให้ฟังถึง 
ประเทศแปลกๆ ที่ติดต่อตรงเข้ามา ซี่งตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ 
ที่ไกลจากประเทศไทยแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลย  
ต้องการใช้บริการรับส่งจากสนามบินไปที่พักและไป 
โรงพยาบาล ลูกค้าเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือใช้บริการ 
สุขภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย หรือกลุ่มลูกค้าชาว 
ตะวันตกท่ีติดต่อมาเพ่ือต้องการใช้บริการรถบัสพาไปยัง 

ความโดดเด่นของ Eagle the 
tour นอกจากความ 
เชี่ยวชาญในการให้บริการ 
การเดินทางด้วยรถบัส 
ยังโดดเด่นด้วยการ 
ใช้รถบัสคุณภาพดีมาตรฐานสูง 
ยูโรเปี้ยน บัส โดยมีแบรนด์ 
สแกนเนียเป็นรถหลัก
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สถานท่ีที่สามารถนั่งสมาธิ เยียวยาจิตวิญญาณ เหล่าน้ี 
เป็นต้น

เมื่อขยับเรื่องการตลาดทำาให้ Eagle the tour 
มองเห็นช่องทาง มองเห็นโอกาสท่ีจะขยับขยายธุรกิจใน 
อนาคต เช่น การทำาบริษัททัวร์ของตนเองขึ้นให้เป็นเรื่อง 
เป็นราวเต็มรูปแบบ เพราะมีความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐาน 
สำาคัญคือรถบัสอยู่แล้ว 

รถบัสของ Eagle the tour ส่วนหนึ ่งมีพื ้นฐาน 
จากรถของสมบัติทัวร์ ที่ปรับออกจากรถสาย นำามาจัดการ 
เร่ืองตัวถังใหม่ จัดการในส่วนของภายในใหม่ให้สมบูรณ์ข้ึน 
ร่วมกับการใช้รถใหม่ แรกเริ่มเราได้เห็นรถบัสสีนำ้าเงินมีชื่อ 
Eagle the tour โดดเด่น ดูสวยงาม ลงตัว เรียบง่ายแต่ดู
มีคุณภาพให้ความรู้สึกหรูหราตั้งแต่ภายนอก สีรถบัสของ 
Eagle the tour เริ่มจากรถสีนำ้าเงิน ต่อมามีสีขาว และ 
สีแดง ซึ่งทั้งสามสีนี้มีที่มาจากสีธงชาติไทยนั่นเอง

คุณทวีกล่าวถึงความแตกต่างของลูกค้าระหว่าง 
รถบัสสายกับรถบัสเช่าให้ฟังว่า รถสายลูกค้าเป็นรายคน 
ค่าใช้บริการไม่สูงมากรวมกันหลายคน แต่ลูกค้ารถเช่า 
คนตดิตอ่ จา่ยเงนิคนเดยีว จา่ยทีเดยีวหลายหมืน่จนถึงหลกั 
แสน ด้วยเหตุน้ีการสนับสนุนงานบริการสำาหรับลูกค้าของ 
รถบัสเช่าน้ันย่อมต้องแตกต่าง มีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจ 
ในเรื่องานบริการที่สูงกว่า

ส่ิงท่ี Eagle the tour ต้องรักษาไว้คือมาตรฐานใน 
งานบริการ ท้ังในเรื่องของตัวรถ และคน “พนักงานขับรถ 
สำาหรับบัสเช่านั้นหายากกว่าบัสสาย เพราะต้องมีความ 
เชี่ยวชาญเรื่องเส้นทาง สามารถรับมือกับลูกค้าท่ีมีความ 
ต้องการสูงได้ดี ท่ีสำาคัญคุณทวีบอกว่า ต้องใช้เทคโนโลยี 
สมาร์ทโฟนได้คล่องแคล่ว เพราะมีความจำาเป็นบางคร้ัง 
ตอ้งหาเสน้ทางในการเดนิทางท่ีปรบัใหเ้ขา้ความตอ้งการของ 
ลูกค้าได้”

วันที่  As ian  T rucker  แวะไปสนทนาด้ วย 
ทีมงานจากสแกนเนีย เข้ามาอบรมทีมช่างของ Eagle the 
tour ในการดูแลบำารุงรักษาเครื่องยนต์รถบัสสแกนเนีย 
ที่ถูกต้องให้กับฝ่ายช่างของ Eagle the tour เป็นงาน 
บริการหลังการขายที่สแกนเนียมีให้กับลูกค้า แม้ว่ารถ 
สแกนเนียบางส่วนจะไม่ได้ไปบำารุงรักษาที่ทางสแกนเนีย 
แล้วก็ตาม สแกนเนียก็ยังคงให้ความสำาคัญในการทำางาน 
ร่วมกันกับลูกค้าในหลากหลายมิติ ระหว่างสแกนเนีย 
กับลูกค้าไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้อกับผู้ขายเท่าน้ัน ยังหมายถึง 
ความเป็นพันธมิตรระหว่างกัน สแกนเนียเชื่อว่ากิจการ 
ของลูกค้าเติบโต สแกนเนียก็เติบโตด้วยเช่นกัน สแกนเนีย
มองที่ความยั่งยืนในการทำาธุรกิจเป็นสำาคัญ

ขอขอบคุณ
สมบัติทัวร์

Eagle the tour
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เมธาพัฒน์ ธนวัฒนชัยบูรณ์

“เมกาทรานส์พยายามสรา้ง Quality 
ที่เป็นของเรา และเป็นมาตรฐานสากล”

Volvo 
Trucks
Euro 5
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Asian Trucker มีโอกาสนทนากับคุณเมธาพัฒน์ 
ธนวัฒนชัยบูรณ์ ผู้บริหารของ เมกาทรานส์ แอนด์  
เซอร์วิส (MEGATRANS AND SERVICE) ในวันท่ีมารับ 
มอบรถวอลโว่ทรคัส ์ยูโร 5 จากทางวอลโว่ทรคัส ์เพ่ือใชง้าน 
ในกิจการของ เมกาทรานสฯ์ ซึง่เปน็การขนสง่สนิคา้ขนาดใหญ่ 
สินค้าจักรกล

รถใหมช่ดุนี ้วอลโว่ทรคัส ์FH 540 ยูโร 5 (540 แรงมา้)  
จดุประสงคห์ลกัคอืเตมิรถเขา้ฟลที รวมท้ังเปน็การปรบัเรือ่ง 
ของมาตรฐานเครื่องยนต์รถ โดยเป็นเคร่ืองยนต์ยูโร 
5 ชุดแรกของบริษัท ซึ่งมีท้ังเรื่องของพละกำาลังที่ดีขึ้น 
เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในช่วงห้าปีนี้ เมกาทรานส์ฯ 
ได้รับงานและมีโปรเจคบางโปรเจค ที่ต้องใช้งานรถ ซึ่ง 
จะทำาให้ฟลีทรถมีประโยชน์รอบด้านเพ่ิมขึ้นจากการ
มียานพาหนะที่หลากหลาย คุณเมธาพัฒน์กล่าวว่า 
“สามถึงห้าปีถัดจากน้ีเรามีโปรเจคที่เพ่ิงเซ็นสัญญาไป  
มคีวามจำาเปน็ตอ้งใชร้ถเยอะ เปน็โปรเจคเดยีวแต่ ระยะเวลา 
ยาว ด้วยเหตุน้ีจึงอยากมีรถที่สำารองไว้พร้อมสำาหรับการ
ทำางาน”

เมื่อถามถึงหมวดธุรกิจขนส่งท่ีเมกาทรานส์ ดำาเนิน 
การอยู่ว่าท่ีผา่นมาเปน็อย่างไรบา้ง คณุเมธาพัฒน์กลา่วว่า 
“ปี 2024 ดกีว่า 2023 จรงิ ๆ  แลว้ ป ี2023 ควรจะด ีแตห่ลาย 
โปรเจคเลือ่นมาป ี24 เลยมาพีคท่ี ป ี24 นอกไปจากนัน้ชว่ง 
ปี 23-24 เราเติมรถและขายออกด้วย” โดยส่วนตัว 
สำาหรับแวดวงขนส่งหนัก มุมมองของคุณเมธาพัฒน์  
ปี 2025 น่าจะเป็นปีที่ท้าทาย

คณุเมธาพัฒน์กลา่วว่า “การลงทนุของเราแตล่ะรอบ 
เป็นการลงทุนตามวาระ ไม่ได้รอให้เกิดโปรเจคแล้วลงทุน 
เพราะการสัง่รถแตล่ะครัง้ใชเ้วลาพอสมควร” เมกาทรานสฯ์  
ลงทุนต่อเน่ืองเกือบทุกปี อุปกรณ์ที่ใช้งานมีความจำาเป็น 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มากับรถ ช่วยสนับสนุนให้การทำางาน 
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

 ยูโร 5 ของเม่กาทั้รานสิ์ฯ เริ�ม่ต้นกับวอลโว่ ทั้รัคสิ์ 
การตัดสินใจซื้อรถ คุณเมธาพัฒน์บอกว่า “จริงๆ 

แลว้สามารถใชร้ถไดท้กุกแบรนด ์ท่ีเมกาทรานสฯ์ มแีบรนด ์
ใช้งานท่ีเป็นแบรนด์หลักอยู่ไม่ ก่ีแบรนด์  มีทั้ งยุโรป 
และญ่ีปุน่อยู่ในฟลที แตส่ำาหรบัการขนพวกเครือ่งจกัรหนกั  
แน่นอนว่าเมกาทรานส์ใช้ยุโรปทั้งหมดในการทำางาน”

“การขนสง่แตล่ะรอบเราเลอืกเครือ่งมอืซึง่คอืรถทีเ่ราม ี
อยู่หลากหลายให้เหมาะสมกับ สินค้า เส้นทาง ที่เราขนส่ง 
เราเลอืกตามวัตถุประสงค์ แตล่ะงานมทีำาการบา้น ใชข้อ้มลู 
ทีม่อียู่นำามาพิจารณาประกอบอย่างรอบครอบ ในการทำางาน 
แต่ละครั้ง”

วอลโว่ทรัคส์ FH 540 ยูโร 5 ทั้งสี่คันนี้ จะเป็นหนึ่งใน 
ขุมกำาลังท่ีสำาคัญของเมกาทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส ท่ีจะ 
สนับสนุนการทำางานใหเ้กิดประสทิธิภาพ ปลอดภัย เปน็มติร 

กับส่ิงแวดล้อม การดำาเนินธุรกิจของเมกาทรานส์ แอนด์ 
เซอร์วิส มุ่งเน้นให้เกิดความย่ังยืนในการดำาเนินการ 
ทางธุรกิจ 

พฒันาทั้รพัยา บคุคล รอบด้์าน ความ่ปลอด์ภยัในการ 
ทั้ำางานม่าเป็นอันด์ับหนึ�ง

เมกาทรานส์มีฝึกอบรมภายในทุกปี ตามรอบสมำา่เสมอ 
รวมทั้งการนำาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก 
อย่างเช่น เรื่องรถจากวอลโว่ สแกนเนีย มาอบรมพนักงาน 
ขับรถ ช่วยพัฒนาการใช้รถ พัฒนาเรื ่องการทำาอัตรา 
ประหยัดนำ้ามัน 

คุณเมธาพัฒน์กล่าวว่า “อย่างตัวผมเอง ผมเน้น 
ในเรื ่องของ mind set พื ้นฐาน อย่างเช่นในเรื ่องของ 
ความปลอดภัยการทำางานเป็นทีมสำาคัญ ถ้าเกิดอุบัติเหตุ 
เราเอาชีวิตไปคืนใครไม่ได้ อย่างน้อยทีมงานของเราถ้าเขา 
มี mind set เรื่องความปลอดภัยอยู่ในใจตลอดเวลาใน 
การทำางานมันจะช่วยได้มาก โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจะ 
ลดลง หรือถ้าพลาดเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ สามารถ 
ป้องกันได้ทันท่วงที”

เลือกรับงาน คัด์สิรรงานทั้ี�มี่ความ่ชั่ด์เจน ถูกต้อง  
ได์้ประโยช่น์ร่วม่กันสิูงสิุด์ บนพื�นฐานความ่ปลอด์ภัย 
ในการทั้ำางาน 

กระบวนการในการทำางานของเมกาทรานส์ มุ่งเน้น 
ให้งานท่ีทำาน้ันมีคุณภาพประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ในขั้น 
ตอนแรกเริ่มจึงสำาคัญ คุณเมธาพัฒน์ กล่าวว่าระหว่าง 
เมกทรานส์กับลูกค้า ต้องสามารถคุยกันได้ แลกเปลี่ยน 
ข้อมูลความคิดเห็นร่วมกันในระหว่างทำางาน ซึ่งคุณ 
เมธาพัฒน์มองว่าเรื่องเหล่านี้สำาคัญ “บางงานที่เสี่ยง 
เราอาจจะไม่รับ ในกรณีนี้ไม่ใช่เราเลือกงาน คำาว่าเสี่ยงคือ 
งานทุกงานมีความเสี่ยง แต่ว่าเราจะบริหารความเสี่ยง 
อย่างไร แต่ถ้าเกิดเราเจอลูกค้าที่เอาแต่งานโดยไม่คำานึง 
ถึงเรือ่งความปลอดภยั สว่นใหญ่เราจะปฎิเสธงานในลกัษณะ 
เช่นน้ัน ถึงแม้ว่าเราจะได้รับงานน้ันมาแล้วก็ตามที เช่น  
เปลี่ยนแปลงการทำางานตลอดเวลา ให้เวลาเราส้ันเกินไป 
สำาหรับการเคล่ือนย้ายของชิ้นใหญ่ อย่างที่บอกสำาหรับ 
เมกาทรานส ์หรอืตวัผมเอง เรามจีดุยืนทีช่ดัเจนในการทำางาน 
เช่นนัดแล้วเป็นนัด หรือ บางอย่างที่เรามองว่าลูกค้า 
เปลี่ยนแปลงกระทันหัน แต่มันจะส่งผลต่อความปลอดภัย 
เราขอไม่ปรับเปลี่ยนการทำางาน ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เราดื้อ 
เพราะเราให้เหตุผลโดยชัดเจนว่าการขนสินค้าขนาดใหญ่  
หรือมีมูลค่าสูง เราให้ความสำาคัญกับความปลอดภัย 
เป็นหลัก เพ่ือรักษาตัวสินค้า ทีมงาน เพราะฉะนั้นในบาง 
เคสเราเหน็วา่มนัมทีางแก้ปญัหาได้แตล่กูคา้เพียงตอ้งการ 
แค่ ความสะดวกของเขา เราต้องเข้าไปคุยเพ่ือทำาความ 
เข้าใจปรับเปล่ียนมุมมองของเขา ลูกค้าอาจจะเข้าใจว่า 
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การขึน้ชิน้งานหรอืการลงชิน้งานขนาดใหญ่ใชเ้วลาไมน่าน  
แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันมีระบบ มีขั้นตอนที่ เรา 
จะตอ้งทำางานและตรวจสอบ ท้ังระหว่างทำา และทำาเสรจ็สิน้  
ไม่ใช่ขึ้นกันเสร็จแล้วเวลาออก ออกเลย เราควรจะทำางาน 
ใหเ้สรจ็ลว่งหน้า หรอืยอมเสยีเวลาเพ่ิมอกีหนึง่วันเพ่ือสรา้ง 
ความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่า ปลอดภัยแล้วอย่างแท้จริง”

“การขนสง่สนิค้าหนกั ใหญ่ เลอืกไมไ่ด้เสมอไปว่า จะได ้
เวลาในการทำางานทีส่อดรบักับความเปน็จรงิในการทำางาน  
แต่สุดท้ายมันต้องอยู่บนพ้ืนฐานเรื่องความปลอดภัย 
ถ้ามันไม่ได้จริงๆ หรือติดปัญหาจริงๆ เราไม่กลัวท่ีจะคุย 
ไม่กลัวที่จะถูก complain โดยเรื่องของเวลายังอยู่ในกรอบ 
เวลาที่ลูกกค้ารับได้ ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก 
เพราะหากเราเร่งรีบเกินไป หรือ take risk เกินไป สุดท้าย 
ถ้าไม่เกิดปัญหาคือโชคดี แต่ผมไม่ต้องการพ่ึงโชคในการ
ทำางาน”

ระหว่างทาง ในการทำางาน มีปัจจัยเส่ียงมากมาย  
บางทีสิ่งเหล่าน้ันมันควบคุมไม่ได้ เมกาทรานส์ให้ความ
สำาคัญในเรื่องเหล่านี้ “คำาถามท่ีว่าเวลาพัฒนาบุคคลากร 
ทำาอย่างไร ผมจะเริม่จาก mind set ในเรือ่งของความปลอดภยั 
ต้องสูง mind set ที่ดีเป็นรากฐานที่ดีขององค์กร”

การลงทนุของเมการทรานสแ์ตล่ะรอบ เปน็การลงทนุ 
ตามวาระ ไมไ่ดร้อใหเ้กิดโปรเจคแลว้ลงทุน คณุเมธาพัฒน์ 
บอกว่าเมกาทรานสล์งทนุต่อเนือ่งเกือบทุกป ีอปุกรณ์ทีใ่ชง้าน 
มคีวามจำาเป็น เทคโนโลยีใหม ่ๆ  ทีม่ากับรถ มนัชว่ยสนับสนนุ 
ให้การทำางานของเมกาทรานส์มีประสิทธิภาพ

“เมกาทรานส ์ระมดัระวัง ใหค้วามสำาคญัมากทีส่ดุคอื 
ความปลอดภัย สิง่น้ีตอ้งอยู่ในความคดิของพนกังานทมีงาน  
เมือ่เริม่ทำางานจะตอ้งคำานึงถึงเรือ่งนีเ้ปน็สำาคญัอนัดบัตน้ๆ  
ในเรื่องการเงิน เป็นเรื่องท่ีผมดูแล เพราะฉะนั้นผมจะ 
ระมดัระวังด้วย คู่ขนานไป เรา set เรือ่งแผนชดัเจน เราบรหิาร 
เรือ่งความเสีย่งสำาคญั เพราะโอกาสมาไดก็้ไปได ้เกิดขึน้ได้ 
เสมอ” 

“เรื่องการเงิน การลงทุน เราทำาการบ้าน เราคิด 
มาก่อนอย่างดี อย่างทีบ่อกรถของเมกาทรานส ์จะมใีชง้านแค ่
หกสบิคนั ไมม่มีากกวา่น้ัน ซือ้รถเขา้แสดงว่ามรีถออกเปน็การ 
เปลี่ยนเพ่ือให้ดีขึ้น เราเน้นคุณภาพ ได้ราคาที่เหมาะสม 
ดีกว่าที่จะไปเน้นจำานวน เพราะสุดท้ายจำานวน มันแลกมา 
ด้วยความเสี่ยง เลือกกรถให้เหมาะกับการทำางานของเรา 
วอลโว่ ทรคัสช์ดุใหมส่ีค่นัน้ี จะใชใ้นงานรวมท้ังหมดทีเ่ราม”ี

คุณเมธาพัฒน์ ทิ้งท้ายการสนทนาไว้ว่า “ปี 2025 
-2026 ยากกว่าท่ีผ่านมาแน่นอน แต่เราตั้ง Traget 
ที่สูงข้ึนด้วย เพ่ือท้าทายตัวเอง หวังว่าจะเป็นปีที่เราโตขึ้น 
ได้อีก”

Asian Trucker ถามถึงมาตรฐานของผูป้ระกอบการไทย 
ยุคปัจจุบันในหมวดของการขนส่งสินค้าหนัก สินค้า 
ขนาดใหญ มองจากมมุของเมกาทรานส ์“ผมคดิว่า ทกุๆ เจา้ 
มีจุดเด่นของตัวเอง มีลูกค้าในกลุ่มของตัวเอง องค์ความรู้ 
ทีม่อียู่ในแตล่ะเจา้มคีวามแตกตา่งในแตล่ะบรษิทั” แน่นอนวา่ 
แวดวงขนส่งสินค้าหนัก ขนาดใหญ่ ยากที่จะมีผู้ประกอบ
การหน้าใหม่เข้าสู่วงการ เพราะต้องมีความพร้อมในหลาก 
หลายดา้น ทัง้ในเรือ่งของเงนิทนุ ทมีงาน องคค์วามรู ้อกีทัง้ 
ในท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกในยุค 
ปัจจุบัน แต่การไม่มีผู้เล่นหน้าใหม่ ไม่ได้หมายความว่าผู้
ท่ีอยู่ในกลุ่มการขนส่งในหมวดน้ีเดิมจะหยุดนิ่งได้ ยังคง 
ต้องพัฒนาตนเองและลงทุนกับคน เครื่องไม้เครื่องมือ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

การลงทุนของเมการทรานสแ์ตล่ะรอบ 
เป็นการลงทุนตามวาระ 

ไม่ได้รอให้เกิดโปรเจคแล้วลงทุน 
คุณเมธาพัฒน์บอกว่า

เมกาทรานส์ลงทุนต่อเนื่องเกือบ 
ทกุป ีอปุกรณท์ีใ่ชง้านมคีวามจำาเปน็ 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มากับรถ 
ช่วยสนับสนุนให้การทำางานของ 

เมกาทรานส์มีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ
MEGATRANS AND SERVICE

VOLVO TRUCKS 
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ยุทธภูมิ หมีนอน หรือ “ทอม” ชายหนุ่มผู้บริหารของบริษัท  
Kk ขีดขนส่ง ยืนรออยู่บนลานจอดรถของบริษัท ช่วงบ่าย 
ในลานจอดรถมีบรรดารถบรรทุกติดตั้งแท๊งค์สำาหรับบรรจุ 
นำ้ามันพืช จอดอยู่อย่างเป็นระเบียบ ทอมบอกว่า ใกล้ๆ 
ช่วงเย็นรถจะทยอยกลับมาจากการบรรจุสินค้า ซึ ่งคือ 
นำ ้ามันพืชจากโรงกลั ่นของลูกค้า รถจะกลับมาจอด 
ที่บริษัททั้งหมด ก่อนจะออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ เพื่อ
นำาส่งไปยังปลายทางตามกำาหนดเวลา

ทอม เป็นผู้ประกอบขนส่งรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยสามสิบต้นๆ  
เร่ิมดูแลกิจการมาตั้งแต่อายุยังน้อย รับช่วงต่อมาจากพ่อ 
ตอนเริ่มต้นพ่อของทอมเริ่มจากรถมือสองหน่ึงคัน ที่ทอม 
บอกว่าพ่อต้องขายทรัพย์สินที่ต่างหวัดไปหลายอย่าง 
เพื่ออกรถบรรทุกมือสองมาหนึ่งคัน ทำางานด้วยรถคันเดียว 
อยู่ช่วงหนึ่ง จนโรงงานต้องการรถเพิ่ม พ่อจึงไปชวนเถ้าแก่ 
ที่ต่อตัวถังรถให้มาช่วยว่ิงงาน รถคันท่ีสองมาร่วมว่ิงงาน
อยู่พักหนึ่งปรากฎว่าลูกน้องเถ้าแก่อยู่ได้ไม่นานก็ลาออก 
เปลี่ยนใหม่ก็ลาออก สุดท้ายทอมต้องแบ่งเวลาจากเรียน
มาช่วยขับ ภายหลังงานเริ่มเบียดการเรียน ทอมบอกว่า 
ตอนน้ันตนเองยังเรียนหนังสืออยู่ โดยเพ่ิงเข้ามหาลัยในปี 
แรก เนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือทุกวัน วันท่ีไม่ได้ไปเรียน 
ต้องช่วยทำางานขับรถอีกคัน จากช่วยขับจนสุดท้ายงาน 
เริม่ไปเบยีดเวลาเรยีน จนมาถึงการตอ้งตดัสนิใจว่า แคช่ว่ย 
ไม่พอต้องออกมาทำาเต็มตัว เพราะกิจการทางบ้านนั้นต้อง 
เดนิหนา้ พ่อลงทุนกับงานนีอ้ย่างเตม็ท่ีไปแลว้ ทอมบอกวา่ 
ห้วงเวลานั้นตัดสินใจยาก ความที่ยังวัยรุ่นเสียดายเรื่อง 
เรยีนหนงัสอื บรรยากาศในมหาลยั แต่ในทา้ยทีส่ดุแมบ่อกว่า
เรยีนไปจบแลว้ก็ตอ้งไปหางานทำาอยู่ด ีสูม้าทำางานเลยดกีวา่ 
อย่างไรเสยีก็เปน็งานของเราเองดว้ย จงึยุตเิสน้ทางเรยีนใน
ระบบออกมาเรียนรู้จากชีวิตจริง

ขับรถได้สักพัก พ่อผ่อนหมดคันแรก ออกกรถมาเพ่ิม  
รถเถ้าแก่ต้องหาคนขับ เถ้าแก่ไม่อยากทำาถ้าทอมไม่ขับให้  
ทำาให้ทอมต้องกู้เพ่ิมเพ่ือซื้อรถคันท่ีตัวเองขับอยู่ ทอม 
เล่าให้ฟังว่าต้องย่ืนกู้ถึงสี่รอบจึงจะผ่าน รอบที่สี่ ข้ึนรถ 

kk ขดีขนส่ง
ไปให้สุดขีดจำากัด
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“KK ขีดขนส่ง ตอนนี�ภาพรวมดีแล้ว 
แต่เราอยากพัฒนาไปอีก 
เราไม่ได้แข่งกับใคร 
เราแข่งกับตัวเอง”
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ไปไหว้ขอแมย่่านางรถ ทอมเชือ่ว่ารอบนีถ้้าไมผ่า่นคงไมไ่ด ้
แล้วสุดท้ายผ่าน คืนนั้นขึ้นรถร้องให้กอดรถด้วยความดีใจ 
จากน้ัน Kk ขดีขนสง่ จงึมรีถสามคนั จา้งน้าชายมาขบัอกีคนั

จนในที่สุดลูกพ่ีลูกน้องมาจากลพบุรีช่วยขับรถอีกคน 
พ่อยกคันของพ่อให้ และถอยออกมาดูอยู่ห่างๆ ปล่อยให้ 
ทอมบริหารจัดการรถทั้งสามคัน เมื่อเริ่มต้นทำางาน ทอม 
มุ่งมั่นต่อสู้บริหารจัดการในหลายๆ เรื่อง ทอมบอกว่า  
“กว่าจะลงตัวก็หวานอมขมกลืนครับ” การทำางานหนัก 
ด้วยความตั้งใจ รักษามาตรฐานในการทำางานให้สูงไว้ 
ตลอด ทำาให้ในท้ายที่สุดสิ่งที่ทำาก็ค่อยๆ ออกดอกออกผล 
ได้รับความไว้ใจจากลูกค้า กิจการเติบโตมาตามลำาดับ 
จนปัจจุบัน Kk ขีดขนส่งมีรถอยู่ในฟลีทครบทุกประเภทท่ี 
ตอ้งใชง้านจำานวนทัง้หมดรว่มย่ีสบิคนั สว่นใหญ่เปน็สบิลอ้ 
มีหัวลากอยู่สามคัน สองคันเป็นแบรนด์ญ่ีปุ่น หน่ึงคัน 
เป็นหัวลากสแกนเนีย ที่มีไว้สำาหรับการขนส่งเส้นทางไกล 
โดยเฉพาะ ซี่งออกป้ายแดงมา ทอมบอกว่าประทับใจใน 
คุณภาพรถและเรื่องประหยัดเชื้อเพลิงท่ีรถทำาได้เป็นอย่าง 
มาก

ทอมบอกว่ากิจการของ Kk ขีดขนส่ง เพิ่งเริ่มอยู่ตัว เมื่อ 
สองสามปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่เร่ิมต้นบริหาร ทอมทำาเองท้ังหมด 

สแกนเนีย่ นำามาใช้งานเพื่อรับมือ
กับการส่งสินค้าเที่ยวยาวไปลำาพูน 
ซึ่งประสิทธิภาพของรถนั�นดีมาก 
เทียบกันกับญี่ปุ่นที่วิ่งคู่กัน เส้นทาง 
เดียวกันจอดพักที่เดียวกัน 
สแกนเนียประหยัดกว่าหนึ่งเที่ยว 
ประมาณแปดสิบลิตร ทอมยังเล่าให้ฟังว่า 
ตอนแรกก็รู้สึกว่าค่าอะไหล่ยุโรปมันแพง มี
อยู่เที่ยวหนึ่งรถเสียอยู่บนเส้นทาง ติดต่อ 
ไปที่สแกนเนีย ทางบริษัทส่งทีมช่าง 
จากจุดที่อยู่ใกล้เราที่สุดมา จัดการ 
แก้ปัญหาให้เรียบร้อยในคืนนั�นเลย  
ทอมมานั่งดูรายละเอียด KK ขีดขนส่ง 
ใช้สแกนเนียวิ่งขึ�นลงมาเป็นพันเที่ยว  
ประหยัดเชื�อเพลิง 
ได้กำาไรกลับมาจำานวนไม่น้อยเลย เมื่อเกิด
ปัญหาบริษัทดูแลให้บริการอย่างดี ทอม 
บอกว่าสุดท้ายจึงคิดได้ว่าอะไหล่ชิ�นนั�น 
ไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ 
และคุณภาพที่ได้จากรถ

ทอม กับรถคันแรก
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ทั้งจัดงาน จัดคน ขับเอง รวมทั้งซ่อมรถด้วย ทีมหลังบ้าน 
มีแฟนมาช่วยดู ร่วมด้วยน้องอีกคน kk ขีดขนส่งมีลูกค้า 
เจ้าเดียวเป็นหลัก (นำ้ามันพืชหยก) ไม่ได้วิ ่งให้กับลูกค้า 
รายอื่น “เราวิ่งประจำาอยู่เจ้าเดียว ลูกค้ามีนำ้ามันหลายชนิด 
มาก เกือบสิบห้าชนิด ต้องการแท๊งค์เฉพาะกับแต่ละนำ้ามัน  
แท๊งค์หนึ่งชั้น สองชั้น แท๊งค์ใส่สารไม่ใส่สาร” รถในฟลีท 
จำานวนยี่สิบคันที่มีอยู่ปัจจุบัน เป็นขนาดที่เหมาะสมกับงาน
ที่เข้ามาตอนนี้ “แต่ถ้าลูกค้าเราเขาขยับขยายกำาลังการผลิต
เพิ่ม เราก็ต้องเพิ่มรถตามเพื่อให้สอดรับกัน”

ทอมบอกว่า “รถย่ีสบิกว่าคนั ผอ่นหมดเกินครึง่ไปแลว้ มแีผน 
กำาลงัจะเพ่ิมและปลดคันเก่าออก แต่คันแรกของผมคงจะไมข่าย 
เอาไปใชว้ิง่เกษตรท่ีบา้น” รถคนัแรกมนัเปน็มากกวา่รถเสมอ

ทอมเล่าให้ฟังว่า เมื่อพ่อวางมือ ทอมทำาแทน “บริษัทที่ 
ว่าจา้ง เรยีกผมไปคยุเพ่ือทีจ่ะไดเ้ห็นหนา้กัน พูดคยุกันถามว่า 
ผมเป็นอย่างไรบ้าง เพราะพ่อเริ่มต้นไว้ดี เมื่อมาถึงรุ่นลูก 
การรักษามาตรฐานไว้เป็นสิ่งสำาคัญ ทอมเล่าให้ฟังว่า ลูกค้า 
ถามว่าทำางานติดอะไรบ้างเราก็ตรงไปตรงมากับเขา บอกว่า 
ค่าจ้างกับคุณภาพการทำางานต้องไปคู่กัน เขาก็รับฟังเรา 

หลังจากนั้น มีการปรับเรื่องค่าเท่ียวขึ้น แต่เราก็ต้อง 
ดแูลรถเราใหด้ ีรถตอ้งสะอาด ทำางานให้มปีระสทิธิภาพ 
เขาเปิดโอกาสเราก็พูดความจริงท่ียืนอยู่บนหลักเหตุ 
ผลท่ีถูกต้อง” ทอมบอกว่าถ้าเป็นพ่อคงไม่กล้าพูด 
แต่ทอมเป็นคนรุ่นใหม่ และเชื่อมั่นว่าตนเองทำางานได ้
ดี เมื่อลูกค้าสอบถามก็ควรท่ีจะพูดคุยกัน “หน้าท่ี 
ของเรา เมื่อลูกค้าไว้ใจ เราต้องรักษามาตรฐานรถ 
มาตรฐานการทำางานให้เหนือกว่าที่เขาขอไว้ตลอด 
ผมคุยกับทีมงานเสมอ ใจเขาใจเรา”

ในการทำางาน ทอมบอกว่า “จัดการเรื่องคนยากที่สุด” 
ปจัจบุนั KK ขดีขนสง่ จำานวนรถมากกว่างาน ประมาณ 
หนึ่งถึงสองคัน ทอมบริหารจัดการทีมคนขับ ด้วยการ 
ใหค้า่ตอบแทนเปน็เงนิเดอืนตายตวั “เงนิเดอืนผมใหส้งู  
เขาจะมคีา่เท่ียวเมือ่วันนัน้มรีอบเพ่ิม”  สำาหรบัทอมการจดั
การดว้ยระบบบเงนิเดอืน  ทอมบอกว่าบรหิารคนไดน้ิง่กว่า 
“ของผมเป็นเงินเดือนเขานิ่ง เขารู้ว่าแต่ละเดือนเขาได้ 
เท่าไหร่ชัดเขน เงินเดือนมีโอกาสปรับขึ้น บริษัทโต 
พนักงานก็โตตาม เราไม่เอารัดเอาเปรียบเขา คนขับ 
ปัจจัยภายนอกเยอะ เช่นเรื่ องส่วนตัว  ปัญหา 
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ครอบครัว เราต้องไม่ให้เขาเอาขึ้นรถ ผมต้องฟังทุกปัญหา 
ต้องได้ยินทุกเรื่องละเลยไม่ได้”

ความน่าสนใจของฟลีทรถ KK ขีดขนส่ง คือหนึ่งเดียว 
ที่ประจำาการอยู่คือ หัวลาก สแกนเนีย ทำาไมเลือกสแกนเนีย 
ทอมบอกว่า “เบื้องต้นเลือกจากรถที่เราคุ้นเคย ผมนับหน่ึง 
ทีส่แกนเนยี ผมชอบแตแ่รกอยู่แลว้ พอได้ไปพูดคุย ได้มาใชง้าน 
รถดแีละสแกนเนียบรกิารลกูคา้ดมีาก หลงัการขายดมีาก เรา 
ปรึกษาสอบถามได้ทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับรถ บางเรื่องนอก 
เหนือไปจากตัวรถ เช่น เรื่องยางเขาก็ให้คำาแนะนำา”

ทอมบอกว่าสแกนเนยีนำามาใชง้านเพ่ือรบัมอืกับการสง่สนิคา้ 
เท่ียวยาวไปลำาพูน ซึง่ประสทิธิภาพของรถนัน้ดีมาก เทียบกันกับ 
ญี่ปุ่นที่วิ่งคู่กัน เส้นทางเดียวกันจอดพักที่เดียวกัน สแกนเนีย 
ประหยัดกว่าหน่ึงเที่ยวประมาณแปดสิบลิตร ทอมยังเล่า 
ให้ฟังว่า ตอนแรกก็รู้สึกว่าค่าอะไหล่ยุโรปมันแพง มีอยู่เที่ยว 
หน่ึงรถเสยีอยู่บนเสน้ทาง ติดต่อไปทีส่แกนเนีย ทางบรษิทัสง่ทมี 
ชา่งจากจดุท่ีอยู่ใกลเ้ราทีส่ดุมา จดัการแก้ปญัหาใหเ้รยีบรอ้ย 
ในคนืนัน้เลย ทอมมาน่ังดูรายละเอยีด Kk ขดีขนสง่ใชส้แกนเนีย 
ว่ิงขึ้นลงมาเป็นพันเท่ียว ประหยัดไปเท่ียวละแปดสิบลิตร 
ไดก้ำาไรกลบัมาจำานวนไมน้่อยเลย เมือ่เกดิปญัหาบรษิทัดแูล 
ใหบ้ริการอย่างด ีทอมบอกว่าสดุทา้ยจงึคดิไดว่้าอะไหลช่ิน้น้ัน
ไมแ่พงเลยเมือ่เทียบกับประสทิธิภาพและคณุภาพทีไ่ดจ้ากรถ

ทกุวันน้ีสำาหรบั Kk ขดีขนสง่ทอมบอกว่า “ตอนนีภ้าพรวมดีแลว้ 
แต่เราอยากพัฒนาไปอีก เราไม่ได้แข่งกับใคร เราแข่งกับ 
ตัวเอง”

จากการได้คุยกัน เชื่อว่าเส้นทางของ Kk ขีดขนส่ง ยังเติบโต 
ไปได้อีก เพราะผู้บริหารหนุ่มนอกจากต้ังใจทำางาน ยังเป็น 
คนชอบศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม รู้จักจัดลำาดับความสำาคัญ 
ในการทำางาน บริหารงานอย่างมืออาชีพ แต่ให้ความสำาคัญ 
กับทีมงานเสมือนคนในครอบครัว 

เมือ่ถามวา่ธุรกิจทีพ่่อเปน็คนเริม่ เปดิเสน้ทางเดนิไว้ให ้ผา่นมา 
จนถึงทุกวันนี้ทอมได้เรียนรู้อะไรจากพ่อบ้าง “เรื่องของ 
ความขยัน ประหยัด อดทน ซื่อสัตย์ การดูแลคนข้างหลัง 
ทีมงานให้ดีเหมือนคนในครอบครัว”

ทอมบอกว่า “ความสุขของการทำางาน การสร้างอาณาจักร 
เล็กๆ อย่าง KK ขีดขนส่งให้เติบโต ให้มีความมั่งคง 
ทมีงานท่ีรว่มแรงรว่มใจกัน ลกูน้องทกุคนเขาเขา้ใจเรา รกัเรา 
ทุ่มเทกับเรา เป็นเช่นครอบครัวเดียวกัน”

“เราอยากทำารถทีใ่ชเ้ปน็เครือ่งมอืในการทำางานใหด้ ี
ท่ีสุด ตอบโจทย์ท่ีสุด ท้ังตอบโจทย์เรา ลูกค้าเรา 
คูค่า้ของลกูคา้เรา ลกูคา้พูดเสมอว่ารถเราด ีสะอาด 
เราลงทุนกับอุปกรณ์การทำางาน เราสร้างวัสดุ 
อย่างดีเป็นเสมือนพาชนะใส่สินค้าไปส่งให้ลูกค้า  
เราลงรปูรถในออนไลน์ มคีนชืน่ชอบ บรษิทัท่ีวา่จา้ง 
เราเขาได้รับรู้เรื่องนี้ด้วย เป็นกระแสช่วยโฆษณา 
ให้กับเขาด้วย เพราะรถมีโลโก้สินค้าอยู่ที่แท๊งค์  
คนชื่นชอบ เป็นการทำาการตลาดทางอ้อมให้ลูกค้า 
ด้วย แต่แน่นอนว่าการมีโลโก้ลูกค้าติดอยู่ที่รถ  
ทำาให้เราต้องทำางานอย่างระมัดระวังไม่ให้กระทบ 
กับภาพลักษณ์ของลูกค้า”

ในมมุมองของ Asian Trucker สำาหรบั Kk ขดีขนสง่ 
ที่อยู่ในการบริหารของทอม ยังมีเส้นการเดินทาง 
อกียาวไกลให้ไดเ้ตบิโต การบรหิารอย่างระมดัระวัง 
ทุม่เททำางาน ลงทนุอย่างมเีปา้หมาย ใสใ่จในทมีงาน 
ที่ร่วมกันสร้างกิจการให้บริษัท นี่คืออีกหน่ึงบริษัท 
ขนสง่ของคนรุน่ใหมท่ีก่ำาลงัมุง่มัน่เดนิหน้าไปสูก่าร
ยืนอยู่ในธุรกิจขนส่งอย่างยั่งยืน
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วอลโว่ ทรัคส์ 
VOLVO TRUCKS
เปิดตัวรถบรรทุกมาตรฐานยูโร 5 
อย่างเป็นทางการ
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“ภายใต้เทคโนโลยีรถบรรทุกรุ ่นใหม่นี ้ เราใช้เทคโนโลยี Selective 
Catalytic Reduction (SCR) ซึ่งเป็นระบบบำาบัดไอเสียที่ช่วยลดการ 
ปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ทำาให้เครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิง 
ได้สมบูรณ์ ส่งผลให้ประหยัดนำา้มันมากข้ึน และช่วยลดต้นทุนการดำาเนินงาน 
โดยรวม นอกจากนี้ ระบบ SCR ยังช่วยลดการสะสมของคราบเขม่า 
ภายในเครื่องยนต์ ทำาให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยผล 
การขับทดสอบพบว่ารถบรรทุก Euro 5 สามารถประหยัดนำ้ามันได้มากกว่า 
รุ่น Euro 3 ถึง 9% ตามเงื่อนไขการขับขี่ในการทดสอบ นอกจากนี้ วอลโว่ 
ทรัคส์ ยังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน Euro 
6 ซึ่งเป็นมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้นและเป็นที่บังคับใช้ 

VOLVO TRUCKS

วอลโว่ ทรัคส์ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวรถบรรทุก 
วอลโว่ ทรัคส์ มาตรฐาน Euro5 อย่างเป็นทางการ 
โดยมาตรฐาน Euro5 ของวอลโว่ ทรัคส์ ทั�งหมด 
4 รุ่น ได้แก่ Volvo FH, FH16, FM และ FMX ได้
รับการพัฒนาและออกแบบให้มีการปล่อยมลพิษ 
ตำา่ลง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และช่วยเสริม 
สมรรถนะให้ธุรกิจขนส่งสามารถดำาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ�น
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ในยุโรปแล้ว ดังน้ันเราพร้อมท่ีจะนำาเสนอผลิตภัณฑ์์ท่ึเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมในระดับที่ก้าวไปอีกขั้น” มร. เอริค กล่าว

เทั้คโนโลยีลำ�าสิม่ัย ประหยัด์นำ�าม่ันเช่ื�อเพลิงยิ�งขึ�น  
เพิ�ม่ความ่ปลอด์ภัยและประสิิทั้ธิิภาพสิูงสิุด์
วอลโว่ ทรัคส์ นำาเสนอเทคโนโลยีช่วยขับข่ีอัจฉริยะท่ีช่วยให้ 
ธุรกิจขนส่งสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น พร้อมลดความเมื่อยล้าและเพิ่มความปลอดภัย 
ให้แก่ผู้ขับขี่ เช่น
• I-SEE ระบบอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดนำ้ามันโดยเรียนรู ้
เส้นทางล่วงหน้า และปรับเปลี่ยนเกียร์ และควบคุมการ 
ขับขี่อัตโนมัติตามเส้นทางข้างหน้าไปว่าจะเป็นทางราบ  
หรือขึ้นลงเขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยประหยัด 
นำ้ามันได้ 3-5% จากการทดสอบเมื่อเทียบกับการเปิด 
และไม่เปิดใช้ระบบ
• Emergency Brake & Auto Hold ระบบเบรกฉุกเฉิน 
และระบบเบรกอัตโนมัติบนทางลาดชัน เพ่ิมความปลอดภัย 
ในสภาพถนนที่ท้าทาย
•  S i d e  C o l l i s i o n  A v o i d a n c e  S u p p o r t 
ระบบป้องกันการชนด้านข้าง ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
ในจุดบอดของตัวรถ
• Driver Alert & Intelligent Speed Assist ระบบแจ้ง 
เตือนผู้ขับข่ีเม่ือมีอาการเหน่ือยล้าและช่วยควบคุมความเร็ว 
ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร
และยังม ีระบบเทคโนโลย ีอ ื ่นๆ อ ีกมากมายที ่ช ่วย 
ความปลอดภัย ประหยัดนำา้มัน และว่ิงงานได้ยาวนานสูงสุด



39 Asian Trucker

ข้อเสินอพิเศษสิำาหรับลูกค้าในช่่วงเปิด์ตัว
นายมาร์ติน ซอมเมอร์ รองประธานฝ่ายขาย วอลโว่ ทรัคส์ 
ประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงการเปิดตัว วอลโว่ ทรัคส์ 
มาตรฐาน Euro5 นี้ เราขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำาหรับ 
ลูกค้าที่สั่งซื้อ Volvo FM13 380 แรงม้า มาตรฐาน Euro5 
จำานวน 30 คันแรก รับทันทีส่วนลดราคาพิเศษ พร้อมนำ้ายา 
AdBlue ฟรี 200 ลิตร และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทาง 
ธุรกิจท่ีดีท่ีสุดสำาหรับลูกค้า เราไม่เพียงแต่นำาเสนอผลิตภัณฑ์์ 
ที่ลำ้าหน้าเท่านั้น แต่ยังมีการสนับสนุนด้านการบริการหลัง 
การขายอย่างมืออาชีพจากทีมงานของเรา เพ่ือให้ม่ันใจว่าธุรกิจ 
ของลูกค้าจะสามารถดำาเนินงานได้อย่างราบรื ่นและมี 
ประสิทธิภาพสูงสุดจากเครือข่ายศูนย์บริการมาตรฐานของ 
วอลโว่ ทรัคส์ ที่มีอยู่ 23 แห่งทั่วประเทศ และจะขยายเป็น 
 26 แห่งภายในปีนี้” นายมาร์ตินกล่าวเสริม

วอลโว่ ทรัคส์ ยังคงมุ ่งมั ่นที ่จะขับเคลื ่อนอุตสาหกรรม 
ขนส่งไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วย 
เทคโนโลยีท ี ่ เป ็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
ที่เหนือระดับ และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ธุรกิจขนส่ง 
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งในระยะยาว

ภาพ VDO และข้อมูลเพ่ิมเติม คลิกลิงค์ได้ท่ี
https://tinyurl.com/VolvoTrucksEuro5
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พัฒนาต่อเนื่องตลอด 80 ปี 
ปรบัทัพธุรกิจรถโดยสารยุคใหม่

News Update

สมบตัทิวัร์
จบัมอื สแกนเนยี แบรนดร์ะดบัโลก 
ใช้ New Bus Generation Euro 5 ให้บรกิาร
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หน่ึงในผู้นำาธุรกิจรถโดยสารสายประจำาทางสาธารณะ
สายยาว สมบัติทัวร์ ท่ีพัฒนาอย่างต่อเน่ืองคู่ขนส่งไทย 
มากว่า 80 ปี เดินหน้าปรับทัพสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ชู 3 จุดขาย  
เดินทางถึงท่ีหมายปลอดภัย ด้วยนักขับท่ีมีทักษะและ 
ความรับผิดชอบ พร้อมรถโดยสารห้างแท้มาตรฐานยุโรป  
สแกนเนยี ทีม่ปีระสทิธิภาพ สมรรถนะสงู มรีะบบความปลอดภยั 
ดีที่สุดของไทย ล่าสุดแย้มข่าวดีกดปุ่มนำา Scania New Bus 
Generation Euro 5 ล็อตแรก 12 คัน ให้บริการ ส่วนยอดตั�ว 
สงกรานต์ล่าสุดเต็มแล้ว 90% เตรียมพร้อมแผนรถเสริม 
ป้องกันผู้โดยสารตกค้าง

นายศิวัช วงศ์บพิธ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เทพสมบัติ จำากัด  
หรือ สมบัติทัวร์ กล่าวถึงการปรับตัวของธุรกิจรถโดยสารว่า  
ธุรกิจรถโดยสารวันน้ีอยู่ในภาวะทรงตัว จากบริการขนส่ง 
สาธารณะที่เป็นทางเลือกมากขึ้นและการใช้รถยนต์ส่วนตัว 
ในการเดินทาง อย่างไรก็ตามการเดินทางด้วยรถโดยสาร 
ยังคงเป็นทางเลือกหลักของคนส่วนใหญ่ เพราะนอกจาก 
ราคาคา่โดยสารทีเ่หมาะสมกับคา่ครองชพีแลว้ ยังเขา้ถึงพ้ืนที ่
ได้ครอบคลุมกว่าการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะประเภท 
อื่น ส่วนปัจจัยบวกเพ่ิมเติมของธุรกิจรถโดยสารน้ัน มาจาก 
การเดินทางท่องเท่ียวและการกลับภูมิลำาเนาในช่วงเทศกาล  
ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ กลุ่มนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติ ซึ่งสมบัติทัวร์ได้มีการพัฒนาการให้บริการ  
พร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และ เลือกใช้รถ 
มาตรฐานยุโรป ทำาให้ผู้โดยสารมีความไว้วางใจและเลือก 
เดินทางกับ สมบัติทัวร์ จนวันนี้เป็นหน่ึงในผู้นำาในธุรกิจ 
รถโดยสาร

ด้วยเป้าหมายในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า สมบัติทัวร์ 
จึงมีการพัฒนาและยกระดับการดำาเนินงานในทุกส่วนอยู่ 
ตลอดเวลา ทำาใหส้ามารถขบัเคลือ่นธุรกิจและเปน็ขนสง่ท่ีอยู่คู ่
คนไทยมากว่า 80 ป ีซึง่วันนีธุ้รกิจไดถู้กพัฒนาอย่างตอ่เนือ่งใน
มอืผูบ้รหิารรุน่ 3 มาเปน็ระยะเวลากว่า 10 ปแีลว้ เปน็ขอ้พิสจูน์ 
ใหม่ที่ทำาให้เห็นว่าธุรกิจขนส่งของเราและขนส่งสาธารณะ 
สามารถเดินหน้าไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  
ซึ่งหัวใจของการพัฒนาธุรกิจของสมบัติทัวร์ นอกจากจะ 
เพ่ิมขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ 
แลว้ ยังให้ความสำาคญักับทกุรายละเอยีด รบัฟังความคดิเหน็ 
จากผู้โดยสารเพ่ือนำามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ  
เช่น การปรับปรุงสภาพตัวรถ สิ่งอำานวยความสะดวก การให้ 
บริการระหว่างการเดินทาง การนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาใช้เก็บข้อมูล สร้างระบบจองซื้อตั�วออนไลน์ที่ง่ายและ 
สะดวก ฯลฯ รวมถึงให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคล  
โดยเฉพาะพนักงานขับรถที่ต้องพร้อมทั้งสุขภาพกายและใจ 
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะและประสบการณ์ 
ในการขับรถท่ีปลอดภัย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี 
และใช้รถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การมีเป้าหมายและมี 
มาตรฐานสงูเชน่น้ี ทำาใหพ้นักงานขบัรถทกุคนตอ้งผา่นการฝกึ 
อบรม ทดสอบการขับขี ่เพ่ิมพูนทักษะอย่างเขม้ขน้ตลอดเวลา 
จากทัง้ผูเ้ชีย่วชาญภายในและผูเ้ชีย่วชาญการขับขีเ่ฉพาะทาง
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นอกจากการมีพนักงานขับรถท่ีมีทักษะสูงแล้ว ยังจำาเป็น 
ต้องมีรถโดยสารดีท่ีสุดด้วย เพ่ือส่งเสริมและเป็นส่วนผสม 
ที่ให้ทั้งความมั่นใจ ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย 
ในการเดินทางของผู้โดยสาร ดังนั้น สมบัติทัวร์ จึงเลือก 
ใช้รถท่ีได้ รับการยอมรับทั่วโลก ในเรื่องประสิทธิภาพ
และสมรรถนะที่ยอดเย่ียม มีความปลอดภัยสูงอย่าง 
สแกนเนีย มาให้บริการมากกว่า 80% ของรถท้ังหมด 
โดยล่าสุดทางบริษัทฯ ได้สั่งซื้อรถโดยสาร Scania New Bus 
Generation พลังงาน Euro 5 ที่พึ่งเปิดตัวไปล็อตแรก 12 คัน 
มาวิ่งให้บริการแล้ว และมีแผนที่จะทยอยจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อ 
เข้าประจำาการในทุกเส้นทางทั่วประเทศต่อไป

โดย Scania New Bus Generation Euro 5 เป็นรถท่ีมีท้ัง 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง 
ประหยดัน้ำามนั  มรีะบบความปลอดภยัครบและทีด่ท่ีีสดุของ 
ตลาดรถบสัโดยสารของประเทศไทยในปจัจบัุน ท้ัง  ADAS (Ad-
vanced Driver  Assistance Systems) ทีม่าอยา่งเตม็ระบบ 
เชน่เดียวกับรถโดยสารท่ีใชใ้นยุโรป รวมถึงเสถียรภาพของตัวรถ 
ความแข็งแรง ทนทาน ช่วงล่างท่ีนุ่มสบายเหนือระดับ นี่คือ 
สิ่งตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าที่ใช้บริการของสมบัติ 
ทัวร์  ส่วนคำาแนะนำาในการเลือกใช้บริการการเดินทางรถ 

ศิวัช วงศ์บพิธ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เทพสมบัติ จำากัด  
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โดยสารอย่างไรให้ปลอดภัยนั้น ให้พิจารณาจากบริษัทผู้ 
ให้บริการที่ดำาเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล มีความรับ 
ผิดชอบท้ังต่อผู้โดยสารพนักงานและสังคม รวมถึงเลือก 
ใช้รถโดยสารที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงซึ่ง 
ออกจากศูนย์โดยตรง

ส่วนสถานการณ์การจองตั�วล่วงหน้าในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ปนีี ้ดูจะมคีวามคึกคักมากข้ึนกว่าหลายปทีีผ่า่นมา  
เน่ืองจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างเต็มที่ของภาครัฐ  
มีการจัดงานสงกรานต์ใหญ่ๆ เพ่ิมข้ึนในหลายจังหวัด  
ซึง่ผูโ้ดยสารสว่นใหญม่กีารเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัรถโดยสาร 
ทีไ่ว้ใจไดใ้นเรือ่งความปลอดภัยเปน็อนัดบัแรก ซึง่เปน็ทีน่า่ 
ยินดีว่าบริการเดินรถของ สมบัติทัวร์ ได้รับความไว้วางใจ 
อย่างมาก จนทำาให้ขณะนี้มียอดการจองตั�วล่วงหน้าใน 
เทศกาลสงกรานต์เข้ามาแล้วถึง 90% ส่วนหากเกิดกรณีตั�
วเต็มในช่วงเทศกาลฯ นั้น ทางบริษัทได้การเตรียมแผนใน 
การเสรมิรถและพนักงานขบัรถในเครอืมาใหบ้รกิารเพ่ิมอย่าง 

เตม็ที ่เพ่ือไมใ่หพ้นักงานขบัรถเหนือ่ยลา้จนเกินไป เพียงพอ 
ต่อความต้องการและไม่เกิดผู้โดยสารตกค้าง

ด้านนายพรต โชตินันทน์ ผู้จัดการฝ่ายขายรถโดยสาร 
สแกนเนีย บรษิทั สแกนเนีย สยาม จำากัด กลา่วถึงความรว่ม
มอืในการพัฒนาธุรกิจรถโดยสารและการสง่มอบรถ Scania 
New Bus Generation Euro 5 ซึ่งเป็นรถที่ดีที่สุดในขณะนี้ 
แก่ สมบัติทัวร์ ว่า ธุรกิจรถโดยสารเป็นบริการสาธารณะ 
ทีส่ำาคญัของคนจำานวนมาก ดงันัน้ความปลอดภัยจงึเปน็หวัใจ 
สำาคญั สแกนเนีย ไดค้ดิคน้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ตอบโจทย์ธุรกิจและความปลอดภัยในการเดินทางด้วย 
เครือ่งยนตท่ี์มปีระสทิธิภาพสงู ประหยัดเชือ้เพลงิและมรีะบบ 
ความปลอดภยัทีด่ทีีส่ดุ ย่ิงไปกว่าน้ัน สแกนเนยี ยังให้ความ 
สำาคัญกับลูกค้าทุกคนในการเป็น Business Partner เป็น 
พันธมติรธุรกิจท่ีพรอ้มสนับสนุนในทกุความตอ้งการพัฒนา 
ธุรกิจและความสัมพันธ์ไปด้วยกัน 

การจับมือกับ สมบัติทัวร์ ก็เช่นกัน รถสแกนเนีย ถูกใช้เป็น 
รถโดยสารให้บริการแก่ผู้โดยสาร สมบัติทัวร์ มากว่า 30 ปี  
โดยมีการแลกเปล่ียน สนับสนุน เติบโต มีความทรงจำา 
ทีด่รีว่มกัน สแกนเนยี รูส้กึเปน็เกียรตอิย่างย่ิงตอ่ความไวว้างใจ 
ที่มอบให้ และวันนี้เรายังได้มีการส่งมอบรถ Scania New 
Bus Generation Euro 5 ซึ่งเป็นรถโดยสารรุ่นใหม่ที่ถูกพั
ฒนาข้ึนล่าสุด เพ่ือเสริมทัพสร้างจุดแข็งให้กับสมบัติทัวร์ 
ได้อย่างลงตัว ด้วยระบบการขับท่ีอำานวยความสะดวก 
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ใหม่ ให้ความสบายในการขับ 
แก่พนักงานรถและผู้ โดยสาร พร้อม ADAS ระบบ 
ความปลอดภัย ทีเ่ตม็ระบบทีส่ดุในขณะน้ี ไมว่่าจะเปน็ระบบ 
เตือนรถออกนอกเลน (LDW) ระบบเตือนจุดอับสายตา 
(Blind spot warning) ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) 
ทีเ่บรคจนถึงจดุหยุดนิง่ ทำางานรว่มกับระบบควบคมุความเรว็ 
อัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) ที่ปรับความเร็วรักษาระยะ
ห่างท่ีปลอดภัยจากรถคันหน้าอัตโนมัติ รวมถึงยังมีระบบ
ความปลอดภัยเดิมที่มีอยู่ครบและยังทำางานได้ดีขึ้น เช่น 
เบรก ABS และ EBS เบรกไอเสียและเบรกเสริมรีทาร์เดอร์ 
ระบบป้องกันการพลิกคว่ำา (ESP) ระบบกันลื่นไถล (Trac-
tion Control)  ฯลฯ มาเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อย ทั้งหมด 
ที่สแกนเนียและสมบัติทัวร์ร่วมมือกันเพ่ือเป้าหมายในการ 
พัฒนาการเดินทางด้วยรถโดยสารให้มีความปลอดภัย 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผู้โดยสารทุกคนถึงที่หมายด้วย 
ความสุข พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย

พรต โชตินันทน์ 
ผู้จัดการฝ่ายขายรถโดยสาร 
สแกนเนีย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด
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บริษทั ยูด ีทรคัส ์คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จำากัด ซึง่
เปน็ผูผ้ลติและจำาหน่ายรถบรรทกุยูดี ทรคัสแ์ละวอลโว่ ทรคัส ์
ในประเทศไทย ประกาศแตง่ตัง้ นางสาววิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว 
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ แทน มร. เอริค ลาบัท 
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Managing Director Hub APAC, UD 
Trucks Corporation โดยมีหลายประเทศภายใต้การดูแล 
อาทิเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ประเทศไทย และประเทศใกลเ้คยีง โดยจะประจำาสำานักงาน 
ต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์

ยูดี ทรคัส์ ประเทศไทย 
ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย
ประกาศแต่งตั�ง
ประธานกรรมการบริษัทคนใหม่
นางสาววิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว 
ผู้บริหารหญิงคนไทยคนแรก 
นั่งตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุด
พร้อมขับเคลื่อนองค์กร
ต่อยอดความสำาเร็จในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน CLMV

การแตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูครัง้น้ี มผีลบงัคบัตัง้แตวั่นท่ี 
1 เมษายน 2568 โดยนางสาววิลาวัลย์ นอกจากจะได้รับ 
มอบหมายให้รับผิดชอบและพัฒนาตลาดประเทศไทย 
แลว้ ยังไดร้บัความไว้วางใจใหพั้ฒนาตลาดในกลุม่ประเทศ  
CLMV ได้แก่กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม ซึ่งการ 
แตง่ต้ังครัง้น้ีเปน็ไปตามนโยบายการพัฒนาองคก์รใหเ้ตบิโต 
แบบยั่งยืน และต่อยอดความสำาเร็จจากที่ผ่านมา 

นางสาววิลาวัลย์ ถือเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถ 
และร่วมงานกับองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และถือเป็น 
ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่อยู่กับองค์กรมาอย่างยาวนาน ได้รับ 
โอกาสทำางานในสายงานตา่งๆ จนมคีวามเข้าใจถึงเนือ้งาน
แบบองค์รวมขององค์กร อีกทั้งยังเข้าใจความต้องการของ 
ตลาดในทุกระดบั โดยตำาแหน่งลา่สดุคอื รองประธานกรรม
การบรษิทัฝา่ยสนบัสนุนงานขาย และ รองประธานกรรมการ 
บริษัทฝ่ายงานขายรถบรรทุกยูดี ประจำาภูมิภาคตะวันออก 
ตะวันตก และใต้  ซึ่งเป็นตำาแหน่งก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นประธานกรรมการบริษัทหญิงชาวไทยคนแรกขององค์
กรนบัตัง้แตท่ีบ่รษิทัไดด้ำาเนินธุรกิจในประเทศไทย ตัง้แตป่ ี
พ.ศ. 2533

ประสบการณ์ทำางาน 18 ป ีนางสาววิลาวัลย์ มสีว่นรว่ม 
สำาคัญในการสร้างการเติบโต พัฒนาแบรนด์ยูดี ทรัคส์ 
และวอลโว่ ทรัคส์ และสร้างเครือข่ายขยายไปทั่วประเทศ

ก่อนจะเข้าร่วมงานกับบริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จำากัด นางสาววิลาวัลย์มีประสบการทำางาน 
ในหลายบรษิทัทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาในชว่งป ีพ.ศ. 2543 
– 2549 

นางสาววิลาวัลย์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในปี พ.ศ. 2554 และระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ 
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี พ.ศ. 2543
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นางสาวจุลลดา มีจุล  ผู้อำานวยการสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ 
มอบหนังสอืรบัรองสมรรถนะ สาขาวิชาชพีการบรรเทาสาธารณะ สาขากู้ชพี 
อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3 และ สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิงระดับ 4 
แก่ผู้แทนจาก 30 สถานประกอบการผู้ให้บริการรถโดยสารไม่ประจำาทาง 
ที่ได้ส่งพนักงานขับรถเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการเผชิญเหตุเพลิง 
ไหม้และเหตุฉุกเฉินบนรถยนต์โดยสารประจำาทาง รุ่นที่ 1 จำานวน 232 คน  
โดยมี ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง 
ศกึษาธิการ, นายชยั อรณุานนท์ชยั ประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวแหง่ 
ประเทศไทย, ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถ 
ขนสง่ทัว่ไทย, นางมารสิา สโุกศล หนนุภกัด ีประธานอนุกรรมการซอฟตพ์าวเวอร ์
แหง่ชาติ ดา้นการทอ่งเท่ียว, นายปยิะ โยมา รองอธิบดกีรมการขนสง่ทางบก 
และ ดร.ณฐา จันทนู รองผู้อำานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในพิธี

การมอบหนังสือรับรองสมรรถนะ แก่บริษัทที่ส่งพนักงานเข้ารับการ 
อบรมรุ่นที่ 1 ในครั้งน้ี สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสโดยสารนักเรียน  
เมื่อปลายปี 2567 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง, 
นักท่องเที่ยวและภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยผู้อบรมหลักสูตรน้ี
จะได้มีโอกาสเรียนรู้หัวข้อสำาคัญ ที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพ อาทิ 
การจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
บนรถโดยสาร และการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นผ่านการจำาลองสถานการณ์  
โดยคณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จากอีเมอเจนซี เมดิคอลเซอร์วิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ และสถาบัน 
ฝึกอบรม เทรนนิ่ง อินไทย

ความสำาเรจ็ของโครงการนี ้ไมเ่พียงแต่ชว่ยพัฒนาทกัษะของพนกังาน
ขับรถโดยสาร แต่ยังสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบการรถขนส่งให้เห็น 
ถึงความสำาคญัของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภยั อกีท้ังการยกระดบั 
คุณภาพการให้บริการรถโดยสารท่ีมีความปลอดภัย นับเป็นการเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ประเทศ ส่งเสริมความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและ 
นักท่องเที่ยวท้ังในและต่างประเทศ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืน (Safety and Sustainability) 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การให้ 
ความสำาคัญในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นส่ิงสำาคัญอันดับ 
แรก และตอ่มาคือ ตอ้งเน้นเรือ่งสำานึกความปลอดภยัของพนักงานขบัรถ เชน่ 
การดแูลสขุภาพของ พรอ้มระบวุ่า กระทรวงศกึษาธิการจะ ให้สทิธิพิเศษ แก่
ผูป้ระกอบการรถโดยสารไมป่ระจำาทาง ทีม่พีนักงานขับรถทีไ่ดร้บัการรบัรอง
สมรรถนะจากสคช. 

ซึง่พนกังานขบัรถโดยสารทีไ่ดร้บัการอบรมและผา่นการประเมนิอย่าง 
เขม้งวดน้ัน จะชว่ยสรา้งความมัน่ใจให้กับผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูผูป้กครอง 
และนักเรียนทุกคนว่า การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
ที่เชื่อถือได้

ขณะทีค่ณุมารสิา กลา่วขอบคณุ สคช. และสภาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการซอฟพาวเวอร์ด้านการ 
ท่องเที่ยวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับนัก 
ทอ่งเทีย่ว ซึง่นอกจากเรือ่งความปลอดภยัแลว้ เรือ่งการใหบ้รกิารทีม่าจากใจของ 
พนักงานขับรถ จะช่วยสร้างความประทับใจส่งผลต่อการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่น่าจดจำาต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้นด้วย

จากความสำาเร็จของโครงการดังกล่าว สคช. และสมาคมผู้ประกอ
บการรถขนส่งท่ัวไทย จึงจัดการอบรมรุ่นที่ 2 ข้ึนระหว่างวันท่ี 22 มีนาคม 
 – 1 เมษายน 2568 ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา มีผู้เข้ารับการอบรม รวมกว่า 
300 คน

สคช. ร์่วมกับัสมาคมผู้ปร์ะกอบัการ์ 
ร์ถขนส่งทัั�วไทัย่ พัฒนาศักย่ภาพ พนัก
งานขับัร์ถโดูย่สาร์ดู้านความปลอดูภัย่ 
(Safety Bus Thailand) กว่า 500 คน  
จาก 30 บัร์ิษัทั ขณะทัี� ผู้ช่วย่ร์ัฐมนติร์ี 
ปร์ะจำากร์ะทัร์วงศึกษาธิการ์ หนุนให้สิทัธิ 
พิเศษแก่ผู้ปร์ะกอบัการ์ร์ถโดูย่สาร์ 
ไม่ปร์ะจำาทัาง ทัี�มีพนักงานขับัร์ถ 
ไดู้ร์ับัการ์ร์ับัร์องจาก สคช.
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สแกนเนีย สง่มอบ Scania SUPER มาตรฐานยูโร 5 พรอ้ม 
โซลูชั่นงานขนส่งครบวงจรให้กับ บจก.เอสพี ออยล์ 
เทรดดิ้ง

ยูดี ทรัคส์ ได้ส่งมอบรถบรรทุก UD Quester 410 แรงม้า 
เกียร์ก่ึงอัตโนมัติ Escot มาตรฐานยูโร 5 ท้ังหมด 5 คัน 
ใหกั้บหา้งหุน้สว่นจำากัด ศลิาแมท่ะ จ.ลำาปาง ซึง่เปน็ธุรกิจ 
ทำาโรงโม่หินสำาหรับผลิตถนน

สแกนเนีย ส่งมอบ Scania SUPER มาตรฐานยูโร 5  
พ ร้ อ ม โ ซ ลู ชั่ น ง า น ข น ส่ ง ค ร บ ว ง จ ร ใ ห้ กั บ  บ จ ก .
ฉลองคอนกรีต 1999
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สนใจรถบรรทุกและรถโดย
สารสแกนเนีย

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม 
โทร 0 2017 9200 หร�อ Scania Thailand Group


